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เจ้าของ
สภาการสือ่มวลชนแห่งชาติ

คณะกรรมการบริหาร ชุดที ่1
นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี   ประธาน

นางสาวนาตยา เชษฐโชตริส  รองประธาน คนที ่1
นายวีรศักดิ์ โชตวิานิช  รองประธาน คนที ่2
นายสราวุฒ ิแซ่เตีย๋ว  รองประธาน คนที ่3

นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์  เลขาธิการ
นายนพปฎล รัตนพันธ์  รองเลขาธิการ คนที ่1

นายภวูสิษฏ์ สุขใส  รองเลขาธิการ คนที ่2
นางสาวชุตมิณฑน์ ศรีข�า  เหรัญญิก

กรรมการ
นางสาวผุสด ีคีตวรนาฏ  กรรมการประเภทก่อตัง้
นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์  กรรมการประเภทก่อตัง้

นายสวิชย์ บ�ารุงสุข  กรรมการประเภทก่อตัง้
นายไพฑูร ชุตมิากรกุล  กรรมการประเภทก่อตัง้

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์  กรรมการประเภทก่อตัง้
นายธรรมสถติย์ ผลแก้ว  กรรมการประเภทก่อตัง้

นายศักดิสิ์ทธ์ิ วิบลูศิลป์โสภณ  กรรมการประเภทสามัญ
นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์  กรรมการประเภทสามัญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. ดร. สุกัญญา บรูณเดชาชัย

ผูท้รงคณุวฒุดิา้นวชิาการสือ่สารมวลชน

นายวิทติ ลีนุตพงษ์
ผูท้รงคณุวฒุดิา้นการบรหิารจดัการ

นางสาวสุภญิญา กลางณรงค์
ผูท้รงคณุวฒุดิา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค

ศ.สุริชัย หวันแก้ว
ผูท้รงคณุวฒุดิา้นสทิธิมนษุยชน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
ผูท้รงคณุวฒุดิา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ
ผูท้รงคณุวฒุทิีม่ปีระสบการณด์า้นสือ่มวลชน

นายกวี จงกิจถาวร
ผูท้รงคณุวฒุทิีม่ปีระสบการณด์า้นสือ่มวลชน

บรรณาธิการ
นายบุตรดา ศรีเลิศชัย

สถานทีต่ดิต่อ
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สภาการสื่อมวลชนแหงชาติ
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 นับจากวันนี้ เหลือเวลาอีกไม่ถึง 6 เดือน วาระการท�างานของคณะกรรมการ
สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สมัยที่ 1 ก็จะสิ้นสุดลง โดยในช่วง 2 ปี 6 เดือนที่ผ่าน
มา คณะกรรมการฯ ได้ด�าเนนิภารกจิการปรบัปรงุข้อบงัคบัและแนวปฏบิตัต่ิาง ๆ  ให้ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมท้ังมีการออกแนวปฏิบัติใหม่ ๆ เพิ่มเติม 
ซึง่ถอืเป็นการท�างานเชงิรกุขององค์กรวชิาชพีสือ่มวลชน ทีม่หีน้าทีก่�ากบัดแูลกันเอง
ด้านจริยธรรม
 อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ ยังมีภารกิจที่ตกค้างไม่สามารถ
ด�าเนินการได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อีกบางโครงการ และเป็นโครงการที่มี
การน�าเสนอใหม่ในช่วงปีสุดท้ายของวาระการท�างานได้แก่
 1. โครงการพัฒนาแนวทางการสอนจริยธรรมและกฎหมายสื่อยุคใหม่ โดย
คณะอนกุรรมการฝ่ายวิชาการ โดยมเีป้าหมายเพ่ือร่วมกันหาแนวทางทีเ่หมาะสมใน
การจดัการเรยีนการสอนในวชิาจรยิธรรมและกฎหมายสือ่มวลชนท่ามกลางภูมิทัศน์
สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับบริบทอื่น ๆ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 2. โครงการจัดการเพ่ิมความรู้เร่ือง “โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของ
สื่อ” โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ มีวัตุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ 
เกี่ยวกับความเปล่ียนแปลงของระเบียบโลกใหม่ซ่ึงมีผลต่อประเทศไทยให้กับ 
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 3. โครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการก�ากับดูแลกันเอง 
ทางด้านจริยธรรมของส่ือมวลชน ซ่ึงจะมีคณะท�างานซ่ึงประกอบไปด้วยผู้แทนองค์กร
วิชาชีพสื่อมวลชนและนักวิชาการช่วยกันระดมความคิดเห็นและหาแนวทางใหม่ ๆ 
ที่จะท�าให้การก�ากับดูกันเองของสื่อมวลชนในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 4. โครงการจัดท�านิยามค�าและความหมายเก่ียวกับสื่อมวลชน โดยคณะ
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ 
 นอกจากโครงการข้างต้นแล้ว งานประจ�าอืน่ ๆ  ของสภาการสือ่มวลชนแห่งชาติ 
กย็งัคงด�าเนนิต่อไป อาท ิงานด้านการส่งเสริมกจิการสือ่มวลชนทัง้ในระดบัชาตแิละ
ระดับภูมิภาค รวมถึงงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ ฯลฯ ซึ่งเป็นงานนอกเหนือ
จากงานประจ�าที่จะต้องเฝ้าระวังและก�ากับดูแลให้สมาชิกซ่ึงเป็นองค์กรสื่อมวลชน
ท�าหน้าที่น�าเสนอข้อมูลข่าวสารตามหลักจริยธรรมของสื่อมวลชนอยู่ตามปกติ...

ก่อนสิ้นสุดสภาการสื่อฯสมัยแรก
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รายการวิทย ุ“รูท้นัสือ่” กบัสภาการสือ่มวลชนแห่งชาต ิประจ�าวนัเสาร์ท่ี 10 มถินุายน 2566  
ออกอากาศทางคล่ืน FM 100.5 อสมท. พดูคยุเร่ือง “ส่ือสงัคม ก�าหนดทศิทางข่าวได้จรงิหรือ?”

รายการวิทย ุ“รูท้นัสือ่” กบัสภาการสือ่มวลชนแห่งชาต ิประจ�าวนัเสาร์ที ่27 พฤษภาคม 2566 
ออกอากาศทางคลืน่ FM 100.5 อสมท. พดูคยุเรือ่ง “ยงัไงกนั ข่าวการเมอืงกับข่าวโควดิคัมแบค” 

“ส่ือท่ีผมพยายามจะให้ข้อมูล กต้็องยอมรบัว่า โซเชียลมีเดยีมีผลมาก อย่างตนเองโพสต์ข้ึนไป  
สื่อมวลชนต่าง ๆ ก็น�าไปขยายต่อ ไปโพสต์ต่อ อันนี้ก็มีประโยชน์ แต่ปัญหาอื่นที่พบก็คือการน�า 
ข้อมูลจากต่างประเทศมาเผยแพร่ บางครัง้กมี็ผล ท้ังท�าให้คนกลัว และมองเรือ่งของโควิดในแง่ร้าย 
เพราะฉะน้ันจึงอาจเป็นดาบสองคม                                                                                                            ”

“เราในฐานะคนดูข่าว ก็ต้ังค�าถามอยู่เหมือนกัน 
เราเหน็เน้ือหาท่ีเผยแพร่ในโซเชียลมีเดยี เราคาดหวัง 
เหมือนกนัว่า ส่ือมวลชนท่ีท�าหน้าท่ีจะต่อยอดอย่างไร  
เพื่อสร้างการค้นหาข้อเท็จจริง มันเกิดจริงหรือไม่  
ท�าไมมันถึงเกิด ถ้าเกิดเราจะแก้อย่างไร เป็นสิ่งที่หา  
Value เหล่านี้ไม่ได้ในคอนเทนต์ของสื่อสังคม
 ” 

กนกพร ประสิทธิ์ผล
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักสื่อดิจิทัล 

สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
หัวหน้ำศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะทำง ด้ำนไวรัสวิทยำคลินิก 
คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
ผู้อ�ำนวยกำรหลักสูตรปริญญำโท 
คณะนิเทศศำสตร์และนวัตกรรม

กำรจัดกำร สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

รายการวิทย ุ“รูท้นัสือ่” กบัสภาการสือ่มวลชนแห่งชาต ิประจ�าวนัเสาร์ที ่15 กรกฎาคม 2566 
ออกอากาศทางคลืน่ FM 100.5 อสมท. พดูคยุเรือ่ง “นกัข่าวผี ในยคุดจิทิลั” 

“นักข่าวผีส่วนหน่ึงมีพฤติกรรม คือจะมาเอาของแจก ของท่ีระลึก บางคน 
เอากระเป๋า มาเอาอาหารกลับบ้าน ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพีอาร์ ให้คน 
ท่ีมาร่วมงาน ท่ีอาจจะเตรียมอาหาร เตรียมของไว้จ�านวนหน่ึง ก็อาจไม่พอ  
และอีกพฤติกรรม ท่ีสร้างความเดือดร้อนให้นักข่าวจริง คือ แอบแฝงเข้ามา 
ขโมยของมีค่า อุปกรณ์การท�างาน ท้ังกล้องถ่ายภาพ กระเปา๋ต่าง ๆ                                                                                    
               ” จิตวดี เพ็งมาก

ผู้สื่อข่ำวอำวุโสเศรษฐกิจ นสพ.เดลินิวส์ 
และอดีตนำยกสมำคมผู้สื่อข่ำวเศรษฐกิจ

“ปัจจัยไม่ได้อยู่ท่ีเทคโนโลยีเปล่ียน แต่มันมีทุก
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม การมีโซเชียลมีเดยีเยอะ
ข้ึน ท�าให้วาระถกูกระจายมากข้ึน ช่ือกบ็อกอยูแ่ล้วว่า  
คือส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงไม่ได้เป็นรปูแบบการส่ือสาร
หน่ึงต่อหน่ึง หรือเรากับเพื่อนเท่าน้ัน เราอาจจะไป 
ต่อเช่ือมกับเพื่อนของเพื่อน หรือมีการกระจายบน 
โซเชียลมีเดียได้รวดเร็วมากข้ึน แล้วยังมีเรื่องของ 
อัลกอริทึม กลไกการเลือกอีก                 

”



4

“ เม่ือกลับถึงส�านักงาน เอาข่าวท่ีเขียนไปส่ง 
หัวหน้าก็จะเอาข่าวท่ีเราเขียนมาดู แล้วก็จะแนะน�า 
ตรงไหนไม่ถูกต้อง ต้องเขียนอย่างไร แต่เดี๋ยวนี้ สิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี้ มันขาดหายไป ต่อมาเมื่อนักข่าวไม่ได้
เข้าส�านักงานแล้ว อยูข้่างนอกกส่็งข่าวผ่านอเีมลเข้าไป 
บางทีอาจไม่ได้เขียนเอง เห็นเพื่อนคนไหนเขียนดี ก็
ขอก๊อปปี้ส่งไปโรงพิมพ์เลย ฉะน้ัน การเรียนรู้นอก
ห้องเรียน อย่างท่ีพวกเราปฏิบัติกันมา มันจึงขาด
หายไป จุดนี้ จึงเป็นจุดที่น่าวิตกมาก                           

”

“ไม่ว่าส่ือออนไลน์ หรอืส่ือส่ิงพมิพ์ กมี็ความยาก
ในการรักษาภาษาไทยเท่า ๆ กัน บริบทของภาษามัน
เป็นพลวัต มีการเกิดใหม่ตลอด รวมท้ังค�าเดิม ท่ี
การเขียนก็ปรับเปลี่ยนตัวสะกด แต่สื่อออนไลน์อาจ
จะมีความได้เปรียบมากกว่า หากมีข้อผิดพลาดก็
แก้ไขได้ทันที แต่ส่ือส่ิงพิมพ์ ถ้าผิดแล้ว ก็ไปเลยซ่ึง
อาจจะยากกว่า                           

”
“ภาษาได้พัฒนาการไปตามสื่อด้วย ถ้าเป็นสมัยก่อน ภาษาที่ใช้
ในหนังสือพิมพ์เป็นภาษาที่ดีมาก เราใช้มาเป็นต้นแบบ ใช้ในสื่อวิทยุ 
ทีวี โดยมีภาพเข้ามาช่วย ซ่ึงภาษาก็จะเป็นในแนวส่ืออารมณ์ความ
รู้สึกมากขึ้น เมื่อสื่อมาเป็นยุคดิจิทัล ทุกอย่างมันเร็วมันสั้น จนบาง
ครั้งภาษาในออนไลน์ ก็ใช้ค�าเฉพาะที่เข้าใจกันภายในกลุ่ม ซึ่งตนเอง
ก็ยังต้องพยายามเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมา                           

”

รายการวิทย ุ“รูท้นัสือ่” กบัสภาการสือ่มวลชนแห่งชาต ิประจ�าวนัเสาร์ที ่29 กรกฎาคม 2566 
ออกอากาศทางคลืน่ FM 100.5 อสมท. พดูคยุเรือ่ง “ความรบัผดิชอบของสือ่กบัการใช้ภาษา” 

“ ไม่ว่าจะยุคใด คนท่ีเราเรียกกันว่า นักข่าวผี เขาไม่ได้ต้ังใจเข้ามาเพื่อเก็บ 
ข้อมูล แล้วไปเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานน้ัน ๆ แต่มีเป้าหมายเพื่อได้ประโยชน์จาก 
ส่ิงของท่ีแจกในงาน หรือมารับประทานอาหาร ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานท่ีมีของแจก  
ซึ่งเราจะเห็นกันเยอะ 

     ส�าหรับคนจัดงานก็อาจต้องพิจารณาว่า ยอมรับได้หรือไม่ คนกลุ่มดังกล่าว 
มีผลต่อการจัดงานหรือไม่ เพราะก็จะมีมุมของ UGC เหมือนกัน คือคอนเทนต์จาก 
คนท่ัวไปท่ีพยายามเริ่มท�าพื้นท่ีของตัวเอง เขาอาจจะต้องหาคอนเทนต์ด้วย 
การไปตามงานลักษณะแบบน้ี เพื่อให้ได้คอนเทนต์มา สุดท้ายแล้วคอนเทนต์ 
ของเขามีประโยชน์ในการส่งต่อไปให้คนอื่นได้รับรู ้ข ้อมูลจากงานท่ีจัดหรือไม่  
ถ้ามี ก็ไม่จ�าเป็นต้องเรียกเขาว่า นักข่าวผี                         ”

มานิจ สุขสมจิตร
ภำคีสมำชิกรำชบัณฑิตยสภำ 
และอดีตประธำนสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ 

ผศ.ดร.บุปผา บุญสมสุข
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรสร้ำงสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล 

คณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต

อศินา พรวศิน
บรรณำธิกำรบริหำร 
ส�ำนักข่ำว เดอะ สตอรี่ ไทยแลนด์ 

ผศ.ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม
อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำวำรสำรสนเทศ 

คณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
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  การใช้ภาษาของส่ือมวลชนในปัจจุบนัมีข้อท้าทายหลายประการทีผู่ป้ระกอบ

วิชาชีพสื่อและองค์กรสื่อเองควรให้ความส�าคัญ อาทิ

 1) การใช้ภาษาที่เกินไปจากข้อเท็จจริงและมีลักษณะเร้าอารมณ์

  การรายงานข่าวท่ามกลางการแข่งขันอย่างดุเดือดในอตุสาหกรรมสือ่ ท�าให้

องค์กรสื่อด้านข่าวมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หลากหลาย เพื่อดึงดูดความสนใจของ 

ผูช้มผูฟั้งให้ได้มากและนานทีสุ่ด ดังนัน้ กลยทุธ์ในการใช้ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิง่การ

ใช้ภาษาของผู้ประกาศข่าว พิธีกร และผู้ด�าเนินรายการ จึงมีบทบาทอย่างมาก และ

มหีลายคร้ังทีอ่าจจะมกีารใช้ภาษาท่ีเกนิไปจากข้อเทจ็จรงิ หรอืมลีกัษณะเร้าอารมณ์

ผู้ชมผู้ฟัง โดยเฉพาะประเภทข่าวอาชญากรรม ข่าวความรุนแรง ที่ผู้ประกาศจะใช ้

ค�าพดู น�า้เสียง และท่าทาง ทีท่�าให้ข่าวทีม่คีวามรุนแรงอยูแ่ล้วเกิดความตืน่เต้นมาก

ยิ่งขึ้น รวมถึงในรายการประเภทเล่าข่าว ที่ผู้ประกาศจะมีการแสดงความคิดเห็น 

อารมณ์ ความรู้สึกร่วมไปกับเหตุการณ์ ซ่ึงเป็นการแต่งเติมเนื้อหาของข่าวออกไป

จากข้อเท็จจริงที่ควรพึงรายงาน 

  ดังนัน้ จากมาตรฐานจรยิธรรมของสือ่ ทีท่างองค์กรวชิาชพีสือ่หลายองค์กร 

ประเด็นความถูกต้อง และข้อเท็จจริง จึงปรากฏเป็นข้อควรปฏิบัติของส่ือมวลชน

วิชาชีพ และบัญญัติไว้ในธรรมนูญ หรือข้อบังคับวิชาชีพนั้น ในอันดับแรก กล่าวคือ 

การให้ความส�าคญักบัการน�าเสนอทีไ่ม่แต่งเตมิเนือ้หาสาระของข่าวจนคลาดเคลือ่น 

หรือเกินจากข้อเท็จจริง หรือท�าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากสาระส�าคัญ

ของข่าว

ความรบัผดิชอบของสือ่ 
ในการใช้ภาษารายงานข่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
คณะนิเทศศำสตร์และนวัตกรรมกำรจัดกำร 
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ)

	 	 “ภาษา”	 เป็นเครื่องมือในการ 
น�าเสนอเนื้อหาของสื่อมวลชน	 ซึ่งมี
บทบาทส�าคัญต่อการรับรู้	 ความคิด	
ความรู ้สึก	 ของผู้รับสาร	 ทั้งในด้าน
ข้อมูลข่าวสารและความบันเทิง	ดังนั้น	
การใช้ภาษาของสื่อมวลชนจึงมีความ
ส�าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกสรร	
กลั่นกรองและมีศิลปะในการน�าเสนอ
ให้มีความถูกถ้วน	 เหมาะสมและเป็นไป
ตามมาตรฐานจรยิธรรมสือ่เพือ่สะท้อน	
“ความเป็นสือ่มอือาชพี”	(professional	
media)	
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  2) การใช้ภาษาที่สร้างความเกลียดชัง หรือแบ่งแยกบน

พื้นฐานอคติจากความแตกต่าง

  ผลกระทบจากวาจาทีส่ร้างความเกลยีดชงั หรอืแบ่งแยก 

บนพ้ืนฐานอคติจากความแตกต่างของบุคคล และกลุ่มบุคคล 

หรือ “ประทุษวาจา” เริ่มเป็นที่รับรู้ในวงกว้างในสังคมไทย และ

มีการตั้งค�าถามถึงบทบาทของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการแสดงออก 

การใช้ภาษาในเนื้อหาท่ีน�าเสนอว่า สื่อมวลชนควรน�าเสนอ

เน้ือหาอย่างไร ท่ามกลางบริบทของสังคมไทยที่มีความแตกต่าง 

หลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านเพศวิถี ชาติพันธุ์ ภูมิล�าเนา ชนชั้น 

ศาสนาและอุดมการณ์ ความเชื่อทางการเมือง อันจะไม่น�าไปสู่

การแบ่งแยก การเหมารวม ความเกลยีดชงัทีม่ต่ีอบคุคล หรอืกลุม่

บคุคล จนบานปลายน�าไปสูก่ารยัว่ย ุปลกุเร้า ปลกุระดมให้เกดิการ

ขจัดออกไปหรือท�าร้ายท�าลายกันจากความเกลียดชัง

 ดังนั้น ในการน�าเสนอเนื้อหาและการใช ้ภาษาของ

ส่ือมวลชน ทั้งเนื้อหาข่าวสารและบันเทิง ผู ้ประกอบวิชาชีพ

สื่อมวลชนเองพึงตระหนักถึงบทบาทของตนในฐานะสื่อมวลชน

ท่ีควรน�าเสนอด้วยความเคารพสิทธิของผู ้ตกเป็นข่าว และ

ระมัดระวังไม ่ให ้ มีการใช ้ภาษาที่สื่อความหมายไปในเชิง 

เหยยีดหยาม ดหูมิน่ แบ่งแยกเขา - เรา เหมารวม ตตีราท่ีก่อให้เกดิ

ภาพเหมารวมต่อกลุม่บคุคล ซึง่เป็น “ขัน้แรก” ของประทษุวาจา  

ท่ีส่งผลต่อความคิด ความรู้สึกในทางลบของคนในสังคมที่มีต่อ 

กลุ่มคนนั้น ๆ และอาจมีแนวโน้มที่จะพัฒนาสู่ความรุนแรงของ

ประทุษวาจา ถึงขั้นท่ีคนในสังคมมีความรู้สึกเกลียด จนต้องการ

ให้เกิดการขจัดออกไปหรือท�าร้ายท�าลายกันได้ในที่สุดก็ได้ 

 3)  การใช้ภาษาที่ผิดหลักภาษาไทย/เยิ่นเย้อ 

  ความต้องการน�าเสนอข่าวด้วยความ “เรว็” ในปัจจุบนั

จึงท�าให้เกดิการใช้ภาษาทีผ่ดิหลกัภาษาไทยอยูบ่่อยครัง้ เช่น การ

สะกดค�าผิด การใช้ค�าผิดความหมาย ทั้งนี้ การให้ความส�าคัญกับ

การใช้ภาษาไทยให้ถกูต้อง กเ็ป็นอกีบทบาทหนึง่ของสือ่มวลชนที่

จะสร้างให้เกิดความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องกบัผูใ้ช้สือ่ และธ�ารงรปู

แบบท่ีถูกต้องของภาษาไทย อันเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์

ของสังคมไทย 

  นอกจากนี้ จากการพัฒนาตัวช้ีวัดคุณภาพเนื้อหาของ

รายการข่าว (Quality Rating) พบว่า นอกเหนอืจากความรวดเรว็

ในการรายงานเพื่อให้ทันความต้องการของข้อมูล แล้วผู้ใช้สื่อเอง

ก็มีความคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพของการรายงานข่าวในด้าน

ของการใช้ภาษาในการรายงานข่าวที่ชัดเจน เข้าใจง่าย กระชับ

ไม่เยิ่นเย้อ ไม่ต่อประเด็นยืดยาวด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ

และองค์กรสือ่ควรพจิารณาปรบัเปลีย่นกลวธิใีนการน�าเสนอ และ

การใช้ภาษาให้ตอบโจทย์ความต้องการ และความคาดหวังของ 

ผู้ใช้สื่อดังกล่าว

  กล่าวโดยสรุป “ภาษา” เป็นเครื่องมือส�าคัญของการ

สื่อสารที่มีพลังอ�านาจในการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เมื่อเป็นการใช้ภาษาในระดับของสื่อมวลชน ที่อาจใช้ภาษาเพื่อ

สร้างความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจ หรืออาจสร้างความกระทบ

กระเทือนจิตใจ หรือสร้างความเกลียดชังในสังคมก็ได้ ดังนั้น การ

ใช้ภาษาในการส่ือสารของส่ือมวลชนบนพ้ืนฐานของมาตรฐาน

จริยธรรมวิชาชีพ อาทิ การใช้ภาษาที่ไม่เกินไปจากข้อเท็จจริง 

ไม่มีลักษณะเร้าอารมณ์ ไม่สร้างความเกลียดชัง หรือแบ่งแยกบน 

พืน้ฐานอคตจิากความแตกต่าง ไม่ผดิหลกัภาษาไทย ไม่เยิน่เย้อ จงึ

เป็นข้อควรพิจารณาที่ส�าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนใน

ปัจจุบนั ท่ีแม้ว่าจะมเีทคโนโลยมีาช่วยด้านภาษาในการสร้างสรรค์

เนื้อหาได้ แต่การตัดสินใจ และใช้วิจารณญาณพิจารณาก็ยังคง

เป็นความรับผิดชอบในฐานะ “ส่ือมืออาชีพ” ท่ีจะท�าให้ผู้ใช้สื่อ

เกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือ และไว้วางใจต่อสื่อของตนได้ในที่สุด..
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 “มานจิ สขุสมจติร” ได้หยบิยก พระบรม 
ราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา 
2501 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2502 ความตอนหนึ่งว่า
 “เมื่อมำค�ำนึงถึงวิธีจะน�ำเอำวิชำควำมรู ้
ไปใช้ประโยชน์ จะต้องอำศัยสิ่งใดบ้ำง แล้ว  
ก็เห็นว่ำสิ่งส�ำคัญที่สุดอย่ำงหนึ่ง คือ ภำษำ  
กำรได้มำซึ่งวิชำควำมรู้ต้องอำศัยภำษำ กำรน�ำ 
วิชำควำมรู้ไปใช้ ก็ย่อมต้องอำศัยภำษำอีก เช่น  
เมื่อจะให้ปฏิบัติกำรใดก็ต้องออกค�ำสั่งเป็นต้น  
ในปัจจบุนันีป้รำกฏว่ำ ใช้ถ้อยค�ำออกจะฟุ่มเฟือย  
และไม่ตรงกับควำมหมำยอันแท้จริงอยู่เนือง ๆ  
ทั้งกำรออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตำมอักขรวิธี ถ้ำ
ปล่อยให้เป็นไปดังนี้ ภำษำของเรำก็มีแต่จะ 
ทรุดโทรม ชำติไทยเรำมีภำษำของเรำใช้เอง  
เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้วเป็นมรดกอันมีค่ำ  
ตกทอดมำถึงเรำทุกคน จึงมีหน้ำท่ีจะต้อง 
รักษำไว้ ฉะนั้น จึงขอให้บรรดำนิสิตและบัณฑิต  
ตลอดจนครูบำอำจำรย์ได้ช่วยกันรักษำ และ 
ส่งเสริมภำษำ ซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกัน 
เพื่ อควำมเจริญวัฒนำของประเทศชำติ”  

ความรับผิดชอบของสื่อกับการใช้ภาษา

มานิจ สุขสมจติร
ภาคสีมาชกิราชบณัฑติยสภา 

และอดตีประธานสภาการหนงัสอืพมิพแ์หง่ชาติ

อ. มานจิ ระบวุ่า พระองค์ท่านรบัสัง่เช่นนี ้เพราะ 
ทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องนี้

ห่วงการใช้ภาษาไทยในสื่อ	“น่าวิตก”
       ในมุมมองของส่ืออาวุโสที่อยู ่ในวงการ
สื่อมวลชนมานาน รวมทั้งยังอยู่ในภาคีสมาชิก
ราชบัณฑิตยสภา อ. มานิจ เห็นว่า การใช้ภาษา
ไทยในบริบทสังคมยุคปัจจุบัน หากพูดแบบตรง
ไปตรงมา ฟันธงว่า เป็นไปในทางเสื่อมลงอย่าง
น่าวิตก ในโลกนี้เมื่อหลาย 10 ปีมาแล้ว มีภาษา
ใช้อยูป่ระมาณ 6,000 กว่าภาษา แต่เวลาผ่านไป  
20 - 30 ปี ตอนนี้เหลือประมาณ 5,000 ภาษา  
และกจ็ะหายไปเรือ่ย ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาษา
ถิ่นหายไป เพราะคนที่อยู่ในท้องถิ่นก็ไม่ยอมใช้
ภาษาของตัวเองแล้ว เป็นเรื่องน่าเสียดายมาก 
นอกจากภาษาจะหายไปแล้ว ก็ยังใช้ภาษากัน
ผิด ๆ อีก
 อ.มานิจ ระบุว ่า เมื่อมาพิจารณาถึง 
การใช ้ภาษาของสื่อมวลชนเรา ก็ใช ้ภาษา
กันผิด ๆ โดยไม่ดูแล นึกอยากจะเขียนอะไร 
ก็เขียน อย่างเช่น ค�าลักษณะนาม “ปิ่นโต” 
ท่ี นับเป ็น “เถา”  ไม ่ ใช ่ เป ็นตัว เป ็นอัน 
“ระนาด” นับเป็น “ราง” เคียวเก่ียวข้าว  

นับเป็น “เล่ม” งาช้าง นับเป็น “กิ่ง” เป็นต้น  
อย่างน้ี ลืมกันไปหมดแล้ว นอกจากนี้ การใช้
ค�าว่า “อดีตเคยเป็น” ก็ต้องเลือกค�าใดค�าหนึ่ง 
“อดีต” หรือ “เคยเป็น” แต่กลับใช้ว่า “อดีต
เคยเป็น” รัฐมนตรีมาก่อน ... ตัวอย่างเหล่านี้ 
จึงน่าเป็นห่วงมาก
 หรือแม้แต่ การใช้ค�าส�านวน สุภาษิต ค�า
พังเพย ก็ไม่ถูกต้อง โดยน�าไปปนกัน ทั้งที่ความ
หมายคนละอย่าง ส�านวนคือเป็นโวหาร หากจะ
กล่าวถึงเรื่องใดเรื่องหน่ึง เช่น คนนี้เป็น “หนัง
หน้าไฟ” หรือใครมาท�าอะไรเรา ก็ต้องใช้วิธี 
“เกลือจิ้มเกลือ” เหล่านี้ เป็นส�านวนไทย
 ส่วน “ค�าพังเพย” คือถ้อยค�าที่พูดสืบ
ต่อกันมานาน อย่างเช่น ท�าอะไรตื่นเต้น เหมือน 
“กระต่ายตื่นตูม”
 “สภุาษติ” กไ็ม่เหมอืนกบัส�านวนและค�า
พังเพย แต่ก็ถูกน�ามาใช้ปนกันหมด เช่น สุภาษิต 
สอนว่า “เราอย่าไปสอนคนที่มีความรู้” แล้วก็
เปรยีบว่า “อย่าไปสอนหนงัสอืสงัฆราช” แต่กม็ี
ค�าสอนอกีอนัว่า “อย่าไปสอนจระเข้ให้ว่ายน�า้” 
เพราะฉะนั้น เมื่อไม่รู้ที่มาที่ไปก็เลยน�ามาปนกัน
 การเขียน อย่างเช่นค�าว่า “บ้านนอก
ขอกนา” ก็เขียนผิดเป็น “บ้านนอกคอกนา”  
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	 ถ้าไม่ใช่อย่างน้ัน	 ท�าไมวงเสวนาทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องน้ี	
ไม่ว่าจะจัดโดยส�านักวิชาการหรือองค์กรสื่อ	 จึงมักจบลงแบบหา 
ข้อยุติเป็นชิ้นเป็นอันไม่ค่อยจะได้
	 เมื่อมีผู้ระบุว่า	 เพื่อยอดผู้อ่านผู้ชม	 เพื่อความอยู่รอดของ
องค์กร	 หรือสื่อมีความหลากหลาย	 ไฉนเราจึงพายเรือวนกันไป
แล้วก็วนกันมาพูดจาเหมือนพอได้ปรับทุกข์แล้วก็สลายตัว	เลิกวง
กลบับ้านกัน	ท�าเหมอืนหัวข้อจรยิธรรมสือ่มวลชนปิดน�า้ยาล้างปา
กอมๆ	บ้วนๆ	ปากสะอาดขึ้น	ชั่วคราวก็พอแล้ว	เดี๋ยวเกิดเหตุค่อย
พบกันใหม่
	 ผมคดิว่า	ส�าหรบัคนท�างานเกีย่วกบัเรือ่งจรยิธรรมสือ่มวลชน 
แล้ว	ต้องใส่ใจว่า	เรือ่งจรยิธรรมสือ่มวลชนเป็นเร่ืองท่ีต้องสอดส่อง
ทบทวนและปฏบิตัลิงให้อยูใ่นเลอืดในเน้ือของคนท�างานโดยทัว่กัน
	 คนท�างานเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชนในที่นี้ไม่ได้
หมายถึง	 ผู้ที่ถูกเรียกหรือเรียกตัวเองว่าสื่อมวลชนเพราะเป็น 
ผู้ปฏิบัติงานในกองบรรณาธิการ	 หรือเป็นนักข่าวช่างภาพ	 หรือ
เรียกขานในนามอื่นใดที่ปฏิบัติงานโดยล�าพัง	 แต่มีหรือใช้สถานะ
การเป็นสื่อมวลชนด้วยเท่าน้ัน	 หากแต่รวมถึงนักวิชาการด้านนี้
เจ้าของหรืออื่น	ๆ	ที่ท�าหน้าที่สื่อมวลชนด้วย
	 ส�าหรับผมแล้ว	สิง่ทีน่่าตระหนกคอื	หลายปีทีผ่่านมาในขณะที่ 
คลื่นของความเปลี่ยนแปลงในโหมกระหน�่าแวดวงสื่อมวลชน
จนภูมิศาสตร์การสื่อสารได้เปลี่ยนไปอย่างขนานใหญ่นั้น	 กลับ
แทบ	 ไม่มีการตรวจสอบหรือสอบทานบ้างเลยว่า	 สภาพการณ์
ด้านจริยธรรมของสื่อมวลชนเป็นอย่างไรและควรจะท�าอย่างไร
ในเรื่องนั้น	ๆ
	 การตรวจสอบหรือสอบทานเป็นเรื่องจ�าเป็นนะครับ
	 พระท่านยังต้องไล่ปาติโมกข์กันเพื่อสอบทานความบริสุทธิ ์
ของตนกับหมู ่คณะ	 สื่อเองแม้ศีลไม ่บริสุทธิ์ขนาดพระแต่
กระบวนการตรวจสอบและสอบทานก็จ�าเป็น
	 อย่างน้อยก็เพื่อให้ได้ทราบว่า	 อาการเป็นอย่างไรและควร
แก้ไขเยียวยาอย่างไรถึงจะดีขึ้น	ไม่ย�่าแย่สุดโทรมลงมากกว่านี้
	 เท่าที่พูดกับผู้คนในวงการ	 สิ่งที่เข้าข่ายโคม่ามากที่สุดใน
เวลานี้คือ	 กองบรรณาธิการสื่อมวลชนที่ยังเหลืออยู่หลายแห่งได้
ก�าหนดให้นักข่าวไปหาโฆษณาพร้อมกับหาข่าวกันแล้ว	 เรื่องนี้
เป็นการขยับเคลื่อนหลักปฏิบัติครั้งใหญ่มาก	ๆ
	 สอง	เกดิกองบรรณาธกิารเฉพาะกจิโดยมใีครกไ็ม่รู	้โดยมาก
จะเป็นผู้ถูกเรียกด้วยภาษาสังคมสมัยใหม่ว่า	พวกหิวแสง	หรือจะ

จริยธรรมสื่อมวลชน
ไม่ใช่เครื่องหมักดอง

      ก่อนหน้าท่ีบทความน้ีจะตีพิมพ์ราวหน่ึงเดือน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ได ้จัด เสวนาเรื่อง 
การเขียนการสอนจริยธรรมส่ือมวลชน โดยเผย
แพร่รายละเอียดการจัดงานผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย  
ผมสะดุดใจกับความเห็นของนักวิชาการท่านหน่ึง  
ซ่ึงระบุประมาณว่า “หัวข้ออมตะนิรันกาล” ซึ่ง
พอตรองดูแล้วก็พอขยายความเข้าใจเอาเองได้ว่า  
เป็นเรื่องพูดไม่รู ้จบ เกิดเหตุเม่ือไหร่ก็น�าขึ้นโต๊ะมา
พูดกันทีหนึ่ง  เราพูดเรื่องน้ี เพื่อจะพูดกันต ่อไป  
จะว่าไปก็ออกจะเข้าเค้าอยู่ไม่น้อยแต่ค�าถามคือ  
มันเป็นวิถีปฏิบัติเพื่อแก้ผ้าเอาหน้ารอดจริงหรือ ?  
เราท�าอะไรไม่ได้จริง ๆ หรือ ?
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จากเป็น ข ไปเป็น ค เพราะค�าว่า “ขอก” เป็นภาษาถิ่นภาคเหนือ  
หมายถึงเขต แดน ฉะนั้นที่เขียนผิดจาก ข เป็น ค ก็กลายเป็นเขียนถูกไป
แล้ว เป็นต้น

การอบรมถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นที่หายไป
 พร้อมกบัชีใ้ห้เหน็ถงึสาเหตวุ่า เนือ่งจากความเปลีย่นแปลงของโลก 
ขณะทีก่ารอบรมการฝึกสอนให้ความรูส้ือ่รุน่ต่อ ๆ  มา กข็าดช่วงไป แตกต่าง
จากสมยัก่อน “ผมเป็นนกัข่ำวใหม่ ๆ  เมือ่ 60 ปีมำแล้ว ตอนเช้ำเรำจะมกีำร
ชมุนมุกนัทีใ่ต้ถนุกรมประชำสมัพนัธ์ ซึง่อยูต่รงข้ำมโรงแรมรตันโกสนิทร์ใน
ปัจจุบนัน้ี กจ็ะมนีกัหนงัสอืพิมพ์ฉบบัต่ำง ๆ  ทัง้รุน่พ่ี รุน่น้อง กว่ำ 50 คน มำนัง่
คยุกนั กนิข้ำวต้มกนั ก่อนจะแยกย้ำยกนัไปท�ำข่ำวตำมกระทรวง ตำมโรงพกั  
โดยข้ึนรถรำง ข้ึนรถเมล์ไปท�ำข่ำว ซ่ึงเรำก็ได้อบรม และให้ควำมรู ้ 
กันอย่ำงไม่เป็นทำงกำร”
 “เมื่อกลับถึงส�ำนักงำน เอำข่ำวที่เขียนไปส่ง หัวหน้ำก็จะเอำข่ำวที่
เรำเขียนมำด ูแล้วกจ็ะแนะน�ำ ตรงไหนไม่ถกูต้อง ต้องเขียนอย่ำงไร แต่เดีย๋ว
นี ้สิง่ต่ำง ๆ  เหล่ำนี ้มนัขำดหำยไป ต่อมำเมือ่นกัข่ำวไม่ได้เข้ำส�ำนกังำนแล้ว 
อยูข้่ำงนอกกส่็งข่ำวผ่ำนอเีมลเข้ำไป บำงทอีำจไม่ได้เขยีนเอง เหน็เพือ่นคน
ไหนเขียนดี ก็ขอก๊อปปี้ส่งไปโรงพิมพ์เลย ฉะนั้น กำรเรียนรู้นอกห้องเรียน 
อย่ำงทีพ่วกเรำปฏบิตักินัมำ มนัจงึขำดหำยไป จดุนี ้จงึเป็นจุดทีน่่ำวติกมำก” 
อ.มานิจ เปรียบเทียบให้เห็น

ชี้ช่องเรียนรู้ด้วยตัวเอง-หาผู้รู้ช่วยสอน
 เมือ่ถามว่า วธิกีารแก้ปัญหาเร่งด่วน ในยคุนี ้ควรต้องท�าอย่างไรบ้าง 
อ.มานิจ เห็นว่า แม้ไม่ได้มีการสอนกันในการท�างาน แต่ก็มีต�าราให้ศึกษา
มากมาย ซึง่เป็นเรือ่งเร่งด่วน ทีค่วรจะต้องท�า ปัจจบุนันกัข่าว เป็นคนเขยีน
ข่าว เขียนบทวิจารณ์ พูดทางวิทยุ ทางโทรทัศน์ จะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง
จากต�ารา หรือหาคนที่รู้มาช่วยสอนให้ เป็นต้น
 “ภำษำไทยเป็นมรดกของชำต ิเป็นวฒันธรรม ควรอย่ำงยิง่ทีจ่ะรกัษำ
ไว้ เป็นควำมภูมิใจ เพรำะในบำงประเทศไม่มีภำษำของตัวเองใช้ ก็ต้องไป
เอำภำษำอื่นมำใช้ แต่ของเรำมีภำษำเอง เรำควรจะภูมิใจ โดยเฉพำะเลข
ไทย ที่ยุคนี้เด็กเขียนไม่เป็นแล้ว ในสมัยก่อนบัตรเลือกตั้ง จะมีเป็นเลขไทย
เป็นหมำยเลขเลือกตั้ง และถ้ำคนอ่ำนไม่ออก ก็จะมีจ�ำนวนจุดด�ำ เท่ำกับ
จ�ำนวนเลข ให้นับเอำ แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นเลขอำรบิกหมด เหตุที่เปลี่ยนก็
เพรำะ มนีกักำรเมอืงชือ่ดังคนหนึง่ จับฉลำกรบัเลอืกตัง้ได้เบอร์ 7 กบ็อกว่ำ  
เขียนไม่เป็นเลยระหว่ำงเบอร์ ๗ กับเบอร์ ๙ ฉะนั้นก็ให้เลิกเลขไทย และ 
กกต. ก็สนองตอบ นักกำรเมืองซึ่งไม่รักภำษำไทยคนน้ัน จึงเปลี่ยนมำ 
 เป็นเลขอำรบิก” 

 ส�าหรับค�า “สแลง” อ. มานิจ ยืนยันว่า ตนไม่ปฏิเสธเรื่อง
ค�าสแลง และสามารถใช้ได้ แต่จะต้องเป็นค�าที่ชาวบ้านรู ้เ ร่ือง ท่ี
ส�าคัญคือ อย่าเป็นค�าลามก หรือชาวบ้านฟังไม่รู ้เรื่อง ดังเช่นค�าว่า 
“ด้อม” ซึ่งเป็นที่รับรู ้กันแล้ว ก็สามารถใช้ได้ เพราะภาษาขยับไปได ้

ปูพื้นฐานให้เด็ก-สไตล์บุ๊กในองค์กรสื่อ
 อย่างไรตาม ส�าหรบัส่ือต่างประเทศ จดัการกบัเรือ่งภาษาทีเ่ปลีย่นไป
อย่างไร อ.มานิจ ระบวุ่า ในหลาย ๆ  ประเทศ ในส�านกังานจะมสีไตล์บุก๊ ส�าหรบั
คนที่เขียนข่าว เขียนบทความในหนังสือพิมพ์ จะต้องเขียนอย่างใด ต้อง
เขียนตามศัพท์บัญญัติของทางราชการ ซึ่งของไทยเราก็มีราชบัณฑิตยสภา  
ที่ท�าพจนานุกรมออกมาหลาย ๆ ประเภท เช่น พจนานุกรมภาษาไทย 
ภูมศิาสตร์ ประวตัศิาสตร์ วศิวกรรม เคม ีกฎหมาย มใีห้ศึกษาค้นคว้าทัง้นัน้
ในบางประเทศ กม็ที�าสไตล์บุก๊เป็นของกลาง เช่น ในสหรฐัอเมรกิา ส�านกัข่าว 
เอพี ก็ท�าสไตล์บุ๊กขึ้นมา เพราะว่าภาษาอังกฤษกับอเมริกัน ก็มีหลายค�าที่
ความหมายเดียวกันแต่เขียนคนละอย่าง ส�าหรับประเทศไทย ก็ทราบว่า
สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ก็ด�าริที่จะท�าเรื่องนี้อยู่เพื่อแก้ปัญหา
การเขียน ที่ไปคนละอย่างสองอย่าง อันนี้ก็จะเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่ง ซึ่งจะ
ให้พวกเราเรียนรู้
 ส�าหรับสังคม ส่ิงส�าคัญที่สุด คือครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสืออยู่ใน 
โรงเรียน โดยเฉพาะระดับขั้นพื้นฐาน ประถม มัธยม ต้องวางพื้นฐาน 
การใช้ภาษาให้เดก็ให้ด ีแม้จะเป็นภารกจิทีย่าก ขณะเดยีวกนัคนท่ีจะพทัิกษ์
รกัษา ส่งเสรมิภาษาไทยก็มน้ีอยลง หน่วยราชการ มเีพยีงราชบณัฑติยสภา 
และกระทรวงวัฒนธรรมเท่านั้น ทั้งที่เมื่อก่อนกระทรวงศึกษาธิการ เคยมี
กรมวิชาการ สถาบันภาษาไทย คอยดูแล เดี๋ยวนี้เมื่อจัดระเบียบกระทรวง
ทบวงกรมใหม่ สถาบันฯ นี้ก็หายไป
 เช่นเดียวกับความรับผิดชอบของสื่อกับการใช้ภาษา อ. มานิจ  
เน้นย�้าว่า ส่ือมวลชน มีภาระที่หนักกว่าประชาชนทั่วไป ในการใช้ภาษา
ไทยให้ถูกต้อง 

ภาษาไทยในสื่อฯ
  ประเทศไทย เป็นประเทศที่ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
นับพันปี มีวัฒนธรรมทางภาษาที่ควรแก่การส่งเสริม หวงแหน และ
ใช้ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ แต่ปรากฏว่าใช้กันอย่างผิดเพี้ยน 
เช ่นการใช ้ราชาศัพท์ที่ มักจะสับสนปนเปไปคนละทิศ คนละทาง  
ทั้ง ๆ ที่มีระเบียบแบบแผนให้ใช้อย่างถูกต้องอยู ่แล้ว เช่น ค�าว่า  
โองการ ต้องน�าหน้าด้วยค�าว่า “พระบรมราช” ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 พระบรมราช(โองการ)
 พระบรม(เดชานุภาพ, มหาราชวัง, วงศานุวงศ์,  ฉายาลักษณ์)
 พระราช(ประวัติ, โอรส, นิพนธ์, ด�าริ, ด�าเนิน)
 พระ(นาสิก, ที่นั่ง, เขนย, บัญชร, นิพนธ์, เก้าอี้, ฉาย)
 ค�ารับของผู้ชายที่เป็นบุรุษที่ 2 เราใช้ “ครับ” มาตลอด แต่สมัยนี้ี้
เวลาผู้หญิงจะกล่าวค�ารับแทนที่จะกล่าวว่า “ค่ะ” ก็กลายเป็น “คะ” ไป 
เช่น “ขอบคุณคะ” ซึ่งผิด
 มคี�าไทยทีช่อบเขยีนและพดูกนัผิด ๆ  อยูเ่สมอ ทัง้ในสือ่สิง่พมิพ์ และ 
ในวิทยุหรือโทรทัศน์ ก็คือค�าว่า “รายชื่อ” แม้มีชื่อเพียงชื่อเดียวก็พากัน
เรียก “รายชื่อ” ซึ่ง ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เล่าว่าครั้งหนึ่ง
เมือ่ครัง้มตี�าแหน่งเป็นเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีด้มโีอกาสเฝ้าทูลละอองธลุี 
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พระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหามหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราชบรมนาถบพิตร และมีพระราชกระแสรับสั่งถามว่า ชื่อคนที่น�าขึ้น 

มาทูลเกล้าถวายให้ทรงลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น 

รฐัมนตรคีรัง้นีม้กีีค่น เมือ่กราบบงัคมทลูว่ารายช่ือนัน้มคีนเดยีว กม็พีระราช

กระแสรับสั่งว่ามีคนเดียว เขาไม่เรียก “รายชื่อ” เขาเรียก “ชื่อ” เท่านั้น 

ค�าบางค�าถ้าพูดไม่ถูกก็จะท�าให้ความหมายผิดไป เพราะถ้าเป็น “รายชื่อ” 

แสดงว่าต้องมีหลายคน

 ค�าที่มักเขียนกันผิด ๆ   ก็คือค�าว่า พระราชพิธกีับรัฐพิธี  ซึ่งควรจะ

ศึกษาให้ถ่องแท้ว่า

 พธิ ีหมายถงึงานทีจ่ดัขึน้ตามลทัธหิรอืความเชือ่ ตามขนบ ธรรมเนยีม 

ประเพณี เพ่ือความขลังหรอืความเป็นสริมิงคลแก่บคุคลหรอืองค์กร  ส่วนค�า 

“วิธี” หมายถึง แบบ หรือแบบอย่าง ท�านองหรือหนทางที่จะท�า

 พระราชพิธี หมายถึง พิธีท่ีพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ก�าหนดไว้ตามราชประเพณี เช่น พระราชพิธีฉัตรมงคล พระราช

พิธีสงกรานต์ พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระราชพิธีเฉลิม

พระชนมพรรษา พระราชพิธ ีคือ การงานพิธีต่าง ๆ ที่พระเจ้าแผ่นดินทรง

เป็นเจ้าของงาน มีหน่วยราชการในพระองค์เป็นผู้ปฏิบัติ เป็นผู้จัดการเรื่อง

งาน รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่าง

 พธีิพระราชทานปรญิญาบตัร แม้เป็นงานทีเ่ชญิเสดจ็พระราชด�าเนนิ 

และเสด็จพระราชด�าเนินด้วยพระองค์เอง หรือทรงมอบหมายให้ผู้แทน 

พระองค์ไปมอบ พิธีนั้นก็ยังคงเป็นพิธีที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ ไม่กลาย

เป็นพระราชพิธีขึ้นมาได้

 รัฐพิธี เป็นงานที่รัฐบาลจัดขึ้น โดยกราบบังคมทูลพระกรุณา 

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็นประธาน หรือจะทรงพระกรุณามอบหมาย 

ให้ผู้แทนพระองค์ไปแทน เช่น วันท่ีระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาธิราชเจ้า  

งานรัฐพิธีเป็นงานที่รัฐบาลเป็นเจ้าของงาน เป็นงานที่มีเกียรติยศอย่างยิ่ง 

เช่น งานรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา

 ค�า กับ, แก ่ใช้อย่างไร ?

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๔ ทรงร�าคาญ

พระทัยมาก กับบรรดาอาลักษณ์ที่ใช้ค�า “กับ” และ “แก่” ผิดที่ผิดทาง ถึง

กับรับสั่งว่า ค�าว่า “ให้” ต้องใช้กับ “แก่” ถ้าจะเขียนว่า “ให้กับ” ก็ต้อง

เขียนว่าของชิ้นนี้ “ให้ไว้กับ” คือให้ไม่ตรง แต่ถ้า “ให้แก่” ตรงเลย เช่น 

เราให้เงินแก่ลูก อย่างนี้ใช้ “ให้แก่” ได้เลย แต่ถ้าเราฝากเงินไว้กับน้องชาย

เรา แล้วให้เขาเอาไปให้แก่ลูกของเราอย่างนี้ต้องเขียนหรือพูดว่า เรา “ให้

เงินไว้กับน้องชายเราเพื่อเอาไปให้แก่ลูกเรา”

 คนไทยควรจะได้ภาคภูมิใจ ในภูมิปัญญาอันเป็นอัจฉริยะของ 

บรรพบุรุษของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ที่ได้ทรง 

ประดิษฐ์อักษรไทยและก�าหนดวิธีเขียน ให้แตกต่างกับตัวหนังสือของ

ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์นี้ เพราะเรามีพยัญชนะและสระ

มากกว่าภาษาของประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ แถมยังมีวรรณยุกต์อีก

ด้วย ท�าให้เราสามารถถ่ายทอดเสียงสูงต�่าของชาติต่าง ๆ ภาษาต่าง ๆ  ได ้

ใกล้เคยีงภาษาของเขามาก ยิง่กว่านัน้เรายงัมตัีวเลขไทยของเราใช้เอง เป็น

ตัวเลขท่ีมีความงาม อ่อนช้อย แสดงออกถึงอุปนิสัย ใจคอของคนไทย

ที่มีใจคอเยือกเย็น มีสุนทรียะ สามารถสรรสร้างศิลปวัตถุได้อ่อนช้อย

งดงามหาที่เปรียบมิได้ 

 เรื่องส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งที่พึงระวังส�าหรับสื่อสารมวลชนคือ อย่าท�า

หน้าทีเ่ป็นผู้ปล่อยข่าวลวง ข่าวปลอม (Fake news) เสยีเอง  ซึง่การน�าเสนอ 

เรือ่งไม่ถกูต้องตรงกบัความเป็นจรงินี ้ พีน้่องส่ือมวลชนหลายคนคงเคยได้ยนิ 

ค�าว่า “กุ” มาแล้ว

 “กุ” มาจากฉายาของนักหนังสือพิมพ์สมัยรัชกาลที่ 5 คนหนึ่ง ซึ่ง 

นายกุหลาบ ตฤษณานนท์ มีฉายานามสมัยบวชเป็นพระว่า “เกศโร”  

จึงน�านามจริง และฉายานามมาผูกเป็นนามปากกาว่า “ก.ศ.ร.กุหลาบ”  

สมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาด�ารง 

ราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ 

‘นิทานโบราณคดี’ ตอนหน่ึงว่า นายกุหลาบ แอบน�าหนังสือในหอหลวง 

ในวังไปจ้างคนคัดลอกพงศาวดารแล้วปลอมพงศาวดารนั้น ๆ เป็นส�านวน

เก่าแกมใหม่ โดยมคีวามเทจ็อยูม่าก เป็นทีเ่ลือ่งลอืในวงัและเจ้านายท้ังหลาย

ตรสัเรยีกหนงัสือของนายกหุลาบทีล่งในหนงัสือพมิพ์ “สยามประเภท” ของ

นายกหุลาบ เองว่า “หนงัสอืก”ุ เช่นเรือ่งพงศาวดารกรงุสโุขทยั ตอนเมือ่จะ

เสยีกรงุแก่กรงุศรอียธุยาว่า เมือ่พระเจ้าแผ่นดนิทรงพระนามว่า “ป่ินเกษ” 

สวรรคตแล้ว พระโอรสที่ทรงพระนามว่า “พระจุลปิ่นเกษ” เสวยราชย์ต่อ

แต่ไม่มีความสามารถ จึงเสียบ้านเสียเมืองแก่กรุงศรีอยุธยา

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตร

พงศาวดารปลอมนี้แล้วก็รับสั่งว่า เพียงแต่ว่านายกุหลาบเอาความเท็จมา

แต่งลวงว่าเป็นความจรงิ กไ็ม่ดอียูแ่ล้ว  ซ�า้บงัอาจเอาพระนามพระจอมเกล้าฯ  

และพระจลุจอมเกล้าฯ ไปแปลงเป็นพระป่ินเกษและพระจลุป่ินเกษ เทียบ

เคียงใส่โทษเอาตามใจ  เป็นการกระท�าที่เกินสิทธิ์ในการแต่งหนังสือ จึง

โปรดเกล้าฯ ให้เรียกตัวมาส่ังให้ส่งต�าราเรื่องพงศาวดารเมืองสุโขทัยที่อ้าง

ว่ามีนั้นมาตรวจ

 นายกุหลาบก็ต้องรับสารภาพว่าตัวเองคิดขึ้นเองทั้งนั้น จึงต้องถูก

ลงโทษส่งตัวไปอยู่กับโรงเลี้ยงบ้า (ไม่ใช่โรงเลี้ยงม้า) เป็นเวลา 7 วัน เมื่อ

พ้นโทษกย็งัไม่เขด็หลาบ กระท�าผดิซ�า้อกีหลายครัง้จงึถกูจองจ�าและต้องขอ

พระราชทานอภัยโทษว่าจะไม่ท�าผิดอกี  ด้วยเหตนุีช่ื้อนายกหุลาบจงึเป็นค�า

เรียกขานแทนการบอกเล่าเรือ่งเทจ็สืบต่อกนัมาว่า “ก”ุ ต่อด้วยค�าว่า “ข่าว”   

ซึ่งก็คือการปล่อยข่าวลวง หรือข่าวปลอมสมัยนี้นั่นเอง

 อย่างไรก็ตามเมือ่ฟังไปดไูปในสือ่มวลชนทกุวนันี ้ท�าให้คนทีร่กัและ 

หวงแหนในภาษาไทยคับข้องใจเป็นอันมากด้วยวิตกว่าเราก�าลังจะเสีย

เอกราชทางภาษาอยูร่อมร่อแล้ว มคี�าภาษาต่างด้าวแล้วใช้กนัอย่างดืน่ดาษ
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ด้วยอักขระและวาทะวิบัติ ไม่ให้เกียรติภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นชื่อรายการ

วิทยุ รายการโทรทัศน์ หัวชื่อเรื่องในสื่อสิ่งพิมพ์มีถอดมาจากภาษาอังกฤษ

บ้าง ภาษาจนีบ้าง โดยเฉพาะช่ือ บรษิทั ห้างร้าน มภีาษาไทยก�ากบัตวัเล็ก ๆ   

เพื่อเลี่ยงการเสียภาษีป้ายในอัตราที่สูงหากเป็นป้ายที่บอกชื่อเป็นภาษา
ต่างด้าวเพียงล�าพัง
 บางคนไม่พอใจทีค่นไทยไม่ยอมใช้ภาษาไทยในการส่ือสารกบัคนไทย
ด้วยกนั ถงึกบับ่นว่า เมอืงไทยไม่ใช่เมอืงขึน้ทางภาษาของต่างชาต ิเพราะเขา
หงุดหงิดเวลาอ่านหนังสือ ฟังวิทยุ หรือดูโทรทัศน์ จะมีภาษาอังกฤษเข้ามา
ปนตลอดเวลา เช่น ค�าว่า สตาฟโคช, แมทช์, ออฟไซด์, ลูกคอนเนอร์, โกล 
ทั้ง ๆ ที่เรามีค�าไทยใช้แล้ว เช่น สตาฟโคช คือ ครูผู้ฝึกสอน, ออฟไซด์ คือ 
ล�้าหน้า, โกล คือ ประตู, แมทช์ คือ การแข่งขัน, คอนเนอร์ คือ ลูกเตะมุม, 
ข้อเสนอในการติดต่อเรื่องหรือข้อตกลงก็พูดว่า ดีล (deal) แต่ไม่รู้ที่มาจึง
ออกเสียงเพี้ยนเป็นดิว

 ฝ่ายผู้ประกาศข่าวหรือนักจัดรายการทางวิทยุหรือโทรทัศน์ ก็ไม ่
น้อยหน้าเท่าไรนักหรอก  โดยเฉพาะค�าควบหรือค�ากล�้า เช่นจะพูดว่า  
“ไม่มีใครกลัวใคร” ก็พูดว่า “ไม่มีคัยกัวคัย” หรือ “วันนี้ต้องขับรถพา
ลกูไปโรงเรยีน” กว่็า “วนันีต้้องขบัลดพาลกูไปโลงเลยีนให้ทนัเลียนภาษา 
อังกิดตอนเช้าตู่”
 ค�าว่า “อสัญกรรม” เป็นค�านามที่แปลว่า “ความตาย” นั้น ใช้กับ 
ผู ้ตายท่ีมีบรรดาศักด์ิเป็นเจ้าพระยา หรือผู ้ท่ีด�ารงต�าแหน่งประธาน
องคมนตรี, องคมนตรี, นายกรัฐมนตรี, ประธานสภา หรือผู้ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันปฐมจุลจอมเกล้าเท่านั้น ว่า 
“ถึงแก่อสัญกรรม”
 ส่วน อนิจกรรม ให้ใช้กับผู้ตายท่ีได้รับพระราชทานเครื่องราช 
อสิรยิาภรณ์  ตัง้แต่ชัน้ประถมาภรณ์มงกฏุไทยขึน้ไป หรอืทตุยิจลุจอมเกล้า 
หรือทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ว่า “ถึงแก่อนิจกรรม” หรือค�าว่า มรณภาพ 
ให้ใช้แก่พระสงฆ์เท่านั้น
 ลักษณะนาม คือ ค�านามท่ีแสดงลักษณะของสิ่งต่าง ๆ เช่น คน  
หรือ แมว หรือ ขลุ่ย เมื่อจะระบุจ�านวนก็เขียนหรือพูดกันเปรอะไปหมด  
เช่น จะเอ่ยถึงอุบัติเหตุและมีคนตาย 8 คน ก็ว่า “ตาย 8 ศพ” ซึ่งผิด 

หรอืเมือ่มข่ีาวค�าสัง่ย้ายข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่ 5 คน กเ็ขยีนผดิเป็น “5 ท่าน” 
พระภิกษุ 4 รูป ก็ว่า พระ 4 องค์
 ต่อไปนี้เป็นลักษณะนามที่มักจะเขียนผิดหรือพูดผิดเสมอ ๆ  โดยค�า 
ในวงเลบ็เป็นลกัษณะนามทีถ่กูต้อง เช่น ป่ินโต (เถา) ระนาด (ราง) รุง้กนิน�า้ 
(ตัว) เคียว (เล่ม) งาช้าง (กิ่ง) ขลุ่ย (เลา) เลื่อย (ปื้น) ลูกคิด (ราง) กรรไกร 
(เล่ม) เกวยีน (เล่ม) พณิ (คัน) แคน (เต้า) ยางรถยนต์ (เส้น) เปลญวณ (ปาก) 
เทยีนพรรษา (ต้น) ตาลปัตร (เล่ม) บายศร ี(ส�ารบั) หอยสังข์ (ขอน) ธนาคาร 
(ธนาคาร) กล้องถ่ายรูป (กล้อง) หมวก (ใบ)
 ค�าบางค�าก็เขียนไปด้วยความไม่รู้จักที่ต�่าที่สูง เช่นค�าว่า “สาวก”  
น�าหน้าช่ื่อทมีฟตุบอลหรอืนกัพรตนกับวช เท่ากบัเป็นการยกย่องทมีฟตุบอล
หรือนักพรตนักบวชคนนั้นเป็นศาสดา เพราะค�าว่า สาวกนั้น พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสภาให้นิยามว่าหมายถึงศิษย์ของศาสดา หรืออาจารย์ 
ผูอ้บรมสัง่สอน โดยเฉพาะผูต้ัง้ลทัธศิาสนา นามพระสมัมาสมัพทุธเจ้า และ
ผู้แสดงปาฐกถา ก็ว่าเป็นองค์ปาฐก ซึ่งสมัยก่อนผู้มีความรู้ที่สามารถแสดง
ความรู้ หรือความเห็นให้คนอื่นมีแต่ พระกับเจ้าเท่านั้น เขาจึงเรียกว่า  
องค์ปาฐก  เดีย๋วนีใ้ครต่อใครกเ็ป็น “องค์ปาฐก”  ไปหมด ทัง้ ๆ  ทีค่นแสดง 
ปาฐกถานั้นไม่ใช่พระและไม่ใช่เจ้า
 มคี�าไทยอกีค�าทีใ่ช้กนัมาก และไม่ตรงกบัความหมายคือค�าว่า หมาย 
เคยได้ยนินกัข่าวพดูกนับ่อย ๆ  ว่า “วนันีน้ายกมหีมายไปต่างจังหวัด” บ้าง 
“มหีมายประชมุสภากลาโหม”  และ “พรุง่นีเ้ธอมหีมายจะไปไหนจ๊ะ” บ้าง 
 ค�าว่า “หมาย” ที่ใช ้กันอย่างดื่นดาษน้ัน พจนานุกรมฉบับ 
ราชบัณฑิตยสภา ให้ความหมายว่า หนังสือราชการที่ใช้เกณฑ์ เกาะกุม  
หรือ เรียกตัว บุคคล เป็นต้น เช่น หมายเกณฑ์ หมายจับ หมายศาล  
นอกจากนี้ในทางกฎหมาย ยังหมายถึงหนังสือหรือค�าสั่งของศาลหรือ 
ค�าสั่งของเจ้าพนักงานที่สั่งให้กระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 ถ้าเป็นค�ากริยา ก็หมายถึง มุ่ง เช่น เป้าที่หมายไว้, คาด, กะ เช่น
หมายว่าจะได้ผล, หมายว่าจะพบ, ขีดไว้เป็นเครื่องก�าหนด เช่น หมายหัว
กระดาษ หรือใช้ปูนหมายหัวไว้
 หมายก�าหนดการ หมายถึง เอกสารแจ้งก�าหนดขั้นตอนของงาน 
พระราชพธิทีีต้่องอ้างพระบรมราชโองการ คือขึน้ต้นด้วยข้อความว่า “นายก
รัฐมนตรีหรือเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าสั่ง
ว่า” เสมอไป
 หมายรบัส่ัง หมายถงึหมายทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัสัง่ให้เจ้า
หน้าทีป่ฏิบตักิารพระราชพธิเีป็นการภายใน ตอนล่างสดุของหมายเขยีนว่า 
“ทั้งนี้ให้จัดการตามหน้าที่และก�าหนดวันตามรับสั่ง อย่าให้ขาดเหลือ ถ้า
สงสัยให้ถามผู้รับรับสั่งโดยหน้าที่ราชการ”
 หมายเกณฑ์ หมายถงึหนงัสือส่ังหรอืเกณฑ์ ซ่ึงเจ้าพนกังานปกครอง 
ท้องที่ออกไปถึงผู้ถูกเกณฑ์ แรงงาน หรือเจ้าของผู้ครอบครองทรัพย์สินท่ี
ถูกเกณฑ์
 หมายค้น หมายถึง หมายอาญาที่ส่ังให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจค้น 
เพื่อยึดสิ่งของหรือจับกุมบุคคลซ่ึงมีหมายให้จับ หรือเพื่อช่วยบุคคลซึ่งถูก
หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 หมายจับ หมายถึงหมายอาญาที่ส่ังให้เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหา 
หรือจ�าเลย
 นอกจากน้ี ยังมีหมายเรียก หมายขัง หมายหน้า และหมายหัว 
ล้วนแต่เป็น “หมาย” ที่ไม่พึงปรารถนาทั้งนั้น..
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 ป ัญหาด้านจริยธรรมของส่ือ 
มวลชนในภูมิภาคของประเทศไทย
ก�าลังอยู่ในสถานการณ์ท่ีน่าเป็นห่วง 
และมีแนวโน้มที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มสื่อมวลชนที่สังกัดสื่อ
ในส่วนกลางทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ 
หรือสื่อออนไลน์หรือ ที่เรียกโดยทั่วไป 
ว่า “สตรงิเกอร์” ซ่ึงสือ่มวลชนในกลุม่นี ้ 
ไม่ได้สังกัดสื่อในส่วนกลางเพียงสังกัด
เดียว แต่จะมีหลายสังกัด ควบท้ัง  
สื่อส่ิงพิมพ์ และส่ือโทรทัศน์ รวมทั้ง 
สื่อออนไลน์ด้วย ทั้งนี้ “กลุ่มนักข่าวที่

จักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ 
กรรมกำรจริยธรรม สภำกำรสื่อมวลชนแห่งชำติ

ผู้สื่อข่ำวสังกัด หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์,
มติชน,ฐำนเศรษฐกิจ,ช่อง 7 

“สตริงเกอร์”	ในแวดวงวิชาชีพสื่อ	
หมายถึง	ผู้สื่อข่าวในภูมิภาคที่สังกัดสื่อในส่วนกลาง

จะเป็นสื่อในแพลตฟอร์มสิ่งพิมพ์,
แพลตฟอร์มโทรทัศน์	หรือแพลตฟอร์มออนไลน์
หรือ	ผู้สื่อข่าวอิสระที่ไม่ได้รับเงินเดือนจากสังกัด	

แต่จะมีรายได้จากการเขียน	และการน�าเสนอข่าวเป็นชิ้น	
และไม่ใช่พนักงานหรือนักข่าวประจ�า

เป็นสตริงเกอร์” ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของสื่อ
ในท้องถิ่นด้วย ทั้งสิ่งพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์  
ที่อาจจะเป็นเว็บไซต์ หรือ เพจข่าวที่เป็น 
แอดมินด้วยตัวเอง ซ่ึงถือเป็นเรื่องที่ปกติ
ธรรมดาของ “ผู้ที่เป็นสตริงเกอร์ข่าวใน
ส่วนกลาง” แล้ว ซึ่งสตริงเกอร์คนที่ไม่มีหรือ
มีน้อยย่อมลดทอนบารมีในพื้นที่ข่าวภูมิภาค
 จากปัญหานี้ จึงมีค�าถามตามมาว่า 
“เม่ือสตริงเกอร์สร้างปัญหาด้านจริยธรรม
เกิดข้ึนแล้ว จะมีหน่วยงานไหนทั้งองค์กร
วิชาชีพหรือต้นสังกัดหรือจะเป็นหน่วยงาน
ทางราชการเข้ามาควบคุมดูแลอย่างไร?”

จริยธรรมของสตริงเกอร์ในภูมิภาค
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 นายเกษม ชนาธินาถ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน และ
เครือเนชั่น ประจ�าจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งท�างานในสังกัดมานาน
กว่า 30 ปี และได้รับรางวัลนักข่าวยอดเยี่ยมของ “หนังสือพิมพ์
มติชน” มาแล้ว สะท้อนปัญหาด้านจริยธรรมของสตริงเกอร์ใน
จังหวัดนครราชสีมาว่า ทุกวันนี้ นักข่าวท้องถ่ินท่ีเป็นสตริงเกอร์
ของสือ่ในส่วนกลางต่างได้รบัผลกระทบจากรายได้ทีล่ดลงมากใน
ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในยุคก่อนนี้ก็นับว่าน้อยไม่คุ้มค่า
กับการท�างานที่เสียสละของผู้ที่เข้ามาเป็นนักข่าวหรือส่ือมวลชน 
เพราะนักข่าวหรือสตริงเกอร์เหล่านี้ เป็นอาชีพอิสระที่ไม่มีเงิน
เดือนประจ�า มีรายได้จากการท�าข่าวส่งต้นสังกัดที่คิดเป็นรายชิ้น
ที่ออกในสื่อ หากไม่ถูกน�ามาออกหรือทิ้งลงตะกร้าไปก็ไม่มีรายได้  
ยิ่งเป็นสังกัดที่ไม่ใหญ่ยิ่งอยู่ยาก เพราะค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
ท�างานข่าวของสตริงเกอร์ก็เบิกไม่ได้ ท�าให้ต้องดิ้นรนเอาตัวรอด
ด้วยการสวมหมวกสือ่หลายใบในคราวเดยีวกนั เพราะค่าข่าวทีไ่ด้
ชิ้นละ 200 - 300 หรือ 500 บาท/ชิ้น หากออกในแต่ละสื่อก็พอ 
อยู่ได้ แต่นั่นคือ “สตริงเกอร์มืออาชีพ” 
 ด้านนายมานิต สนับบุญ ข้าราชการครู และผู้สื่อข่าว 
มติชนและบางกอกโพสต์ ให้ความเห็นว่า จากประสบการณ์ที ่
ท�าข่าวมานานกว่า 20 ปี สตริงเกอร์ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ หรือไม่รู้
ในเร่ืองจริยธรรมทางวิชาชีพ การท�างานมุ่งมองแต่ผลประโยชน์
มากกว่า ที่เป็นเช่นนี้ มีสาเหตุมาจาก การเข้ามาท�างานของ 
สตริงเกอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีพื้นฐานทางอาชีพเป็นหลัก แต่มายึด 
การเป็นสตริงเกอร์เป็นหลัก ซึ่งรายได้ของการท�าอาชีพสื่อรายได้
น้อย เพราะไม่มีเงินเดือน แต่มีรายได้เป็นชิ้น เช่น ทีวี ออกข่าวจะ
ได้ชิ้นละ 300 บาท น้อยมากจะได้ 800 - 1,000 บาท ท�าให้ราย

ได้ในการด�ารงชีพไม่เพียงพอ 
 “ผมยอมรบัได้กับกำรสวมหมวกของสือ่ทีม่หีลำยหวั หลำย
สังกัด เพรำะว่ำ จะท�ำให้สตริงเกอร์มีรำยได้เพิ่มขึ้น ซึ่งหำกเลี้ยง
ตัวเองได้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนที่มีกำรหยิบ
ยื่นให้ ซ่ึงเรื่องค่ำข่ำวนี้ ต้นสังกัดของสตริงเกอร์ต้องยอมที่จะให้
ชิ้นงำน (ข่ำว) ที่มำกพอ เหมือนที่ส�ำนักข่ำวต่ำงประเทศเขำให้ผู ้
สื่อข่ำวในสังกัด แต่เชื่อว่ำ ต้นสังกัดของสตริงเกอร์คงไม่กล้ำให้สูง
แบบนั้นแน่ เพรำะมีสังกัดมองว่ำ สตริงเกอร์มีหลำยหัว อย่ำงไร

ก็ตำม สตริงเกอร์ที่สวมหมวกหลำยใบ แต่ก็ต้องเป็นสตริงเกอร์
น�้ำดีด้วย เพรำะไม่เช่นนั้น สตริงเกอร์จะเป็นผู้มีอิทธิพลไป เพรำะ
สำมำรถมีอ�ำนำจต่อรอง หรือสร้ำงข่ำวที่เป็นกระแสทั้งดีและไม่ดี 
หรือเอื้อประโยชน์กับกลุ่มผลประโยชน์ได้”
 นายมานติยงัเรยีกร้องให้องค์กรวชิาชพีสือ่ เข้ามาแก้ไขปัญหา 
สตรงิเกอร์ของตวัเอง เพ่ือให้อยูใ่นกรอบจรยิธรรม แต่ทีผ่่านมา ทัง้
ต้นสงักัด และองค์กรวชิาชีพสือ่ ไม่เอาจริงจงัในการแก้ปญัหา..
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ประเด็นค�าถามว่า องค์การก�ากับกันเองจะมีความกล้าหาญแค่
ไหน อย่างไร ....ส่ือทีม่ทีกุวนันี ้คนทีอ่าสามาก�ากบักันเอง มีค่อน
ข้างน้อย แต่ที่ไม่เข้าร่วมมีจ�านวนมาก การก�ากับดูแลก็ควบคุม
ได้ไม่ทั่วถึง ในขณะที่ทุกคนเป็นสื่อได้ มีสื่อใหม่เกิดขึ้นมากมาย
เน้นแข่งขันกันเอง แต่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม ....ในมุมมอง
ของผู้บริโภค การก�ากับดูแลกันเองต้องมาดูด้วยว่า จะคุ้มครอง
ประชาชนอย่างไร ไม่ให้สื่อไปละเมิด จะเห็นได้ว่า คนไม่อยาก
ทะเลาะกับสื่อ ไม่อยากมีเรื่องกับสื่อ ไม่เว้นแม้แต่นักการเมือง  
ดังนั้นการน�ากฎหมายเข้าสภาเพื่อควบคุมเสรีภาพสื่อ จึงไม่มี
นักการเมืองอยากยุ่ง เพราะไม่อยากมีปัญหา ....อีกมุมมองของ 
นักวิชาการ รศ.สาวตรี สุขศร ี คณะนิติศาสตร์ มธ. ชี้ให้เห็นว่า 
สื่อพลเมือง สื่อภาคประชาชน เป็นสื่อที่เกิดขึ้นใหม่ มีลักษณะ
การท�างานเปิดกว้าง ถ้ามีจริยธรรม ก็เชื่อมั่นได้  ส่วน การก�ากับ
กันเอง ในประเทศที่ประชาธิปไตยเข้มแข็ง กลไกมีสภาพบังคับ มี
การตรวจสอบคานอ�านาจกัน ก็จะส�าเร็จ แต่ถ้าประชาธิปไตยยัง
กระท่อนกระแท่น การก�ากบัดแูลก็ยงัไม่ได้ผล ซึง่จะต้องหาองค์กร
มาคุมอีกที ....กิจกรรม “ครบรอบ 26 ปีสภาการสื่อฯ” ในส่วน
ภมูภิาค ปีน้ี จัดท่ี จ.ขอนแก่น เมือ่วนัท่ี 26 มิ.ย. ท่ีผ่านมา มปีาฐกถา
พเิศษ เรือ่ง “BCG : โอกาสของการพฒันาอสีาน” โดย ดร.พเิชฐ  
ดุรงคเวโรจน ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการสื่อฯ และปาฐกถา
พิเศษเรื่อง “บทบาทส่ือและองค์กรส่ือที่สังคมคาดหวัง” โดย 
ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ประธานหลกัสตูรนติิศาสตร์ วทิยาลยับณัฑติ
เอเชีย อดตี สสร. และ อดตีกรรมการสภาการหนงัสอืพมิพ์แห่งชาติ  
รวมทัง้ เวทีเสวนา หวัข้อ “จริยธรรมส่ือกับความอยูร่อดทางธุรกิจ 

ของส่ือภูมิภาค” ....ล่าสุด สภาการส่ือฯ เดินหน้าจัดตั้ง คณะ
ท�างานนิยามศัพท์สื่อสารมวลชน เพื่อให้สื่อฯ และผู ้สนใจ 

 ....ครบรอบปีที ่26 ของ สภาการส่ือมวลชนแห่งชาติ โดย  
ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณ ีประธานสภาฯ กบัภารกจิ ก�ากบัดแูลกนัเอง 
ในหมูม่วลสมาชิก สือ่สิง่พมิพ์  สือ่วทิยโุทรทศัน์  และ สือ่ออนไลน์ 
ที่ก�าลังมาแรง ในการน�าเสนอข่าวสาร ที่รวดเร็ว ว่องไว และอาจ
หลดุโค้งไปในทศิทางที ่หมิน่เหม่ต่อจรยิธรรม จนเกดิเสยีงวพิากษ์
วิจารณ์จากสังคม และนักวิชาการส่ือ ....กลางเดือนสิงหาคม  

ที่ผ่านมา คณะกรรมการสภาการสื่อฯ เห็นชอบให้แต่งตั้ง คณะ
ท�างานเพื่อศึกษาแนวทางการก�ากับดูแลกันเองของสื่อ ให้เกิด
ประสทิธภิาพมากขึน้ โดยเป็นผลมาจาก เวทเีสวนาครบรอบ 26 ปี  
สภาการสือ่มวลชนแห่งชาต ิเรือ่ง “กฎหมายจริยธรรมสือ่จ�าเป็น
หรือไม่ในสถานการณ์ปัจจุบัน” เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2566 ....งาน
เสวนาดังกล่าว มานิจ สุขสมจิตร สื่ออาวุโสฯ และอดีตประธาน
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ คนแรก พูดชัดว่า เสรีภาพของ
สื่อมวลชน จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี เพื่อเป็นเสรีภาพในการ
เสาะแสวงหาข้อมลูมาให้ประชาชนใช้ในการตดัสนิใจ  แต่จะต้อง
ควบคูไ่ปกบัความรบัผดิชอบ ไม่ใช่ เสรภีาพทีอ่ยากท�าอะไรกไ็ด้
....ขณะที่ วสันต์ ภัยหลีกลี ้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ชี้

ประเดน็ว่า  สทิธเิสรภีาพสือ่ เป็นเรือ่งท่ีพดูคยุกันมานานแล้ว  แต่
การก�ากับดูแลกันเองของสื่อต่างหาก “ดีแล้วหรือไม่” ที่ผ่านมา  
การก�ากบักนัเองมข้ีอจ�ากดั เพราะเป็นไปตามความสมคัรใจ ใคร
ไม่เห็นด้วยก็ออกไปได้ ดังนั้น คนที่อาสาเข้ามาท�างาน ก็ถือเป็น 
จติอาสา เรือ่งบางเรือ่งกระทบ หน่วยงานต้นสงักดั และอาจเป็น

ยังกานต์

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธำนสภำกำรสื่อมวลชนแห่งชำติ และ  
นายมานิจ สุขสมจิตร - นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล อดีตประธำนสภำกำร
หนังสือพิมพ์แห่งชำติ ร่วมเสวนำเรื่อง “ธุรกิจ กับจรรยาบรรณสื่อ”   
ในเครือข่ำยสื่อมวลชน งำนสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ ครั้งที่ 13 จัดโดย
ศูนย์คุณธรรมแห่งชำติ (องค์กรมหำชน) ณ หอศิลป์แห่งชำติ กระทรวง
วัฒนธรรม เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2566

นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองประธำนสภำกำรสื่อมวลชนแห่งชำติ  
กล่ำวเปิดอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร “การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส�าหรับสื่อมวลชน” โดยมีพลเอกเดชา 
พลสุวรรณ ประธำนก�ำกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล ปำฐกถำพิเศษ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2566 ณ โรงแรมริมขอบฟ้ำ
เออร์เบิน รีสอร์ท เมืองโบรำณ จ.สมุทรปรำกำร
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แนวทางการสอนจริยธรรมและกฎหมายส่ือยุคใหม่ให ้กับ 

คณาจารย ์  นักวิชาชีพ โดยจะเริ่มโครงการได ้ ในเดือน

พฤศจิกายน 2566 นี้ ....เมื่อวันที่ 1 - 2 ก.ย. 2566 สภาการสื่อฯ  

จัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างองค์ความรู้  

ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส�าหรับสื่อมวลชน” ร่วมกับ 

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ที่ 

โรงแรมรมิขอบฟ้าเออร์เบนิ รสีอร์ท  เมอืงโบราณ จ.สมทุรปราการ  

....27 - 29 ก.ย. สภาการส่ือฯ พา สื่อมวลชนลาว มาศึกษา 

ดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์ และหารือร่วมกันถึงการเตรียม 

พร้อมการอ�านวยความสะดวกของส่ือมวลชน เพ่ือให้การท�างาน 

ของสื่อมวลชนลาว และไทย ตลอดจนสื่อจากประเทศต่าง ๆ  

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพตลอดวาระที ่สปป.ลาว เป็น ประธาน

อาเซยีน ....ติดตาม ข่าวสาร ของ สภาการส่ือมวลชนฯ  พดูคยุกัน 

ในประเด็นร้อน  “นักข่าวผ ีในยคุดิจทิลั” ปรากฎการณ์สือ่บคุคล  

อินฟลูเอนเซอร์ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ ยูทูบเบอร์ ที่เข้ามาแทนที ่

สือ่มอือาชพีท่ีลดลง   “ความรบัผดิชอบของสือ่กบัการใช้ภาษา”  

และอีกมากมาย ได้ที่ MCOT NEWs FM 100.5 ทุกวันเสาร์  

เวลา 12.30 น. ในรายการ “รู้ทันสื่อกับสภาการส่ือมวลชน 

แห่งชาติ” โดย ณรงค สุทธิรักษ์ และทีมงาน ถ่ายทอดสด 

ออนไลน์ ผ่าน เพจ เฟซบุ ๊ก สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ  

....ยินดีกับ “บัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์” อดีต หน.ข่าว 

เศรษฐกิจ-บรรณาธิการ นสพ.บางกอกโพสต ์ - นายกสมาคม 

ผูส้ือ่ขา่วเศรษฐกิจ - นายกสมาคมนกัหนงัสอืพิมพแ์หง่ประเทศไทย -

 

 ประธานสมาพนัธน์กัหนงัสอืพิมพไ์ทยและอาเซ่ียน ท่ีไดร้บัรางวลั 

บุคคลผูมี้เกียรติคุณต่อ “สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่ง 

ประเทศไทย” วาระครบรอบ 43 ปี เม่ือวนัท่ี 21 ก.ย. 2566 

สามารถน�าไปใช้และอ้างอิงได้ในทิศทางเดียวกัน  โดยมีสื่ออาวุโส  

มานิจ สขุสมจติร, บุตรดา ศรเีลศิชยั และ ด�าฤทธิ ์วริยิะกุล เป็น

คณะทีป่รึกษา ส่วนคณะท�างาน ม ีระว ีตะวนัธรงค์, ฐติชิยั อฎัฎะ

วัชระ, อศินา พรวศิน, ก้าวโรจน์ สุตาภักด ี และ ผศ.ปาจารีย์  

ปุรินทวรกุล …ได้ยินว่า ถกเถียงกันไม่น้อย กว่าจะผ่านแต่ละ

ค�า ....สื่อออนไลน์ เกิดใหม่ และเติบโตไว หลายเพจ หลาย

เว็บไซต์ปล่อยไก่ พาดหัวข่าว สะกดค�าผิด ใช้สุภาษิต ส�านวน ผิด 

ความหมาย และผิดลักษณะนาม ผู้รับสารตั้งค�าถาม ถึงความ 

ไม่แม่นย�าเรือ่งการใช้ภาษา และ กระบวนการพสิจูน์อกัษร ทีถ่กูตดั 

ขั้นตอนออกไป  … หากปล่อยให้กลายเป็นเรื่องปกติ สื่อออนไลน์  

จะสูญเสียความเชื่อถือ ....ส่วน ค�าสแลง และ ภาษาของคนรุ่น

ใหม ่ที่วิวัฒน์ และสร้างค�าจ�ากัดความขึ้นมาใหม่  เป็นอีกประเด็น

ที่ “คนสื่อ” ต้องเรียนรู้และอัปเดต เป็นกิจวัตร อย่ายึดติด เพราะ

ทุกภาษา มีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามยุคสมัย ....ปีนี้ เว็บไซต์  

“ส่องสื่อ” จัดท�าอินโฟกราฟิก อัปเดตรายได้ “21 บริษัทส่ือ

ออนไลน์ 21 แบรนด์สื่อออนไลน์” ที่ส่งงบการเงินไปให้ กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สะท้อนตัวเลขการเติบโต

ของส่ือออนไลน์  ทีเ่ตบิโตขึน้เรือ่ย ๆ  เปรยีบเทียบกบั ส่ือสิง่พิมพ์ ที่ 

นบัวันจะร่วงโรยไปตามกาลเวลา ....คณะกรรมการสภาการสือ่ฯ 

แต่งตัง้ นายธรรมสถติย์ ผลแก้ว ผูช่้วยบรรณาธกิารบรหิารเนชัน่ทวีี  

เป็นกรรมการประเภทก่อตั้ง ในสัดส่วนของโทรทัศน์ แทน  

นางสาวสมถวิล เทพสวัสดิ์ ที่ลาออกจากเนชั่น ....“โครงการ

พัฒนาแนวทางการสอนจริยธรรมและกฎหมายสือ่ยคุใหม่” โดย

การสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค ์มี   

ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ  

สภาการสื่อฯ เป็นหัวหน้าโครงการฯ เดินหน้ากิจกรรมพัฒนา 

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดงำนครบรอบ  43 ปี และ 
เปลีย่นผ่ำนองค์กรก้ำวสู ่“สมาพนัธ๋สือ่มวลชนแห่งประเทศไทย” ร่วมกบั  
12 องค์กรสมำชกิ นอกจำกนีไ้ด้มกีำรมอบรำงวลัเกยีรตคิณุแก่ นายบณัฑติ
รัชวัฒนะธานินทร์ อดีต ปธ.สมำพันธ์ฯ 3 สมัย “บุคคลผู้มีคุณูปการ 
ต่อสมาพันธหนังสือพิมพ์แหงประเทศไทย” เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2566

คณะท�างานนิยามศัพท์และความหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน เพื่อ 
เรยีบเรยีงและจดัท�ำค�ำศพัท์เก่ียวกบัสือ่มวลชน โดยมนีายมานจิ สขุสมจติร  
เป็นที่ปรึกษำ และเป็นประธำนกำรประชุมนัดแรก ณ อำคำรมูลนิธิ 
ก�ำพล วัชรพล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2566
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นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธำนสภำกำรส่ือมวลชนแห่งชำติ และคณะ 
แสดงควำมยนิดคีรบรอบ 51 ปี บ้ำนเมอืงออนไลน์ โดยมนีายพลฑติย์ ภกุพบูิลย์  
ผู้จัดกำรทั่วไป ให้กำรต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2566

นางสาวชตุมิณฑน์ ศรขี�า กรรมกำร – เหรญัญกิ และคณะ แสดงควำมยนิดคีรบรอบ  
6 ปี ส�ำนักข่ำว เดอะ แสตนดำร์ด โดยมีนายนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและบรรณำธกิำรบริหำร ให้กำรต้อนรบั เมือ่วนัที ่13 ม.ิย. 2566

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธำนสภำกำรส่ือมวลชนแห่งชำติ และคณะ  
แสดงควำมยนิดคีรบรอบ 23 ปี เนชัน่ ทวี ีโดยมี นายปกรณ์ พึง่เนตร บรรณำธกิำร
บริหำร ให้กำรต้อนรับ วันที่ 1 มิ.ย. 2566

นายสวิชย์ บ�ารุงสุข กรรมกำร-ประธำนคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
และสมำชิกสัมพันธ์ สภำกำรสื่อมวลชนแห่งชำติ และคณะ แสดงควำมยินดี
ครบรอบ 3 ปี ส�ำนักข่ำว เดอะ สตอรี่ ไทยแลนด์ โดยมี นางสาวอศินา พรวศิน 
บรรณำธิกำรบริหำร ให้กำรต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2566

นายสวิชย์ บ�ารุงสุข กรรมกำร – ประธำนคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
และสมำชิกสัมพันธ์ สภำกำรสื่อมวลชนแห่งชำติ แสดงควำมยินดีครบรอบ  
74 ปี นสพ. ซิงเสียนเยอะเป้ำ โดยมี นายซิงหยวน เจิ้น (นที) ประธำนเจ้ำหน้ำที ่
ฝ่ำยปฏิบัติกำร ให้กำรต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2566

นายนพปฎล รัตนพันธ์ รองเลขำธิกำร พร้อมอนุกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
และสมำชิกสัมพันธ์ สภำกำรสื่อมวลชนแห่งชำติ แสดงควำมยินดีครบรอบ 73 ปี  
นสพ. สยำมรฐั โดยม ีนายวโิรจน์ วฒันธาดากลุ บรรณำธกิำรบรหิำร ให้กำรต้อนรบั  
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2566

นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ กรรมกำรผู้จัดกำร นสพ.ไทยนิวส์ จ.เชียงใหม่  
จัดงำนท�ำบุญเจริญพระพุทธมนต์ครบรอบ 54 ปี ณ ส�ำนักงำนเลขที่ 56 ถนน 
สำมล้ำน ต�ำบลพระสิงห์  อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2566

ดาท่ากระดาน
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เสวนาสัญจรครบรอบ 26 ปี 
สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2566 ที่ห้อง 
ค�าแก่นคณู โรงแรมเลอ แคสเซยี จ.ขอนแก่น  
มีการจัดเสวนาสัญจรในส่วนภูมิภาค ใน 
โอกาสครบรอบ 26 ปี สภาการสื่อมวลชน 
แห่งชาติ โดย นายสุเทพ มณีโชติ รอง 
ผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น กล่าวต้อนรบั 
มีสื่อมวลชน ข้าราชการ และนักธุรกิจใน
พื้นที่เข้าร่วมเสวนา เนื้อหาครอบคลุมทั้ง
การพัฒนาสื่อภูมิภาค สื่อในภาพรวม และ
มุมมองการพัฒนาเศรษฐกิจอีสานตาม
แนวทาง BCG
 นายชวรงค์ ลมิป์ปัทมปาณี ประธาน
สภาการสือ่มวลชนแห่งชาต ิกล่าวเปิดงาน 
ว่า การจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สื่อและผู้คนในวงการต่าง ๆ ได้รับ
ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของสภาการส่ือฯ   

เศรษฐกิจ สังคม ใครสนใจสามารถซื้อบัตร 
ฟังออนไลน์ และแบบออนไซต์ แต่กจ็ะมกีาร 
ตัดต่อลงเผยแพร่ในเพจของสภาการสื่อฯ   
ส่วนวนัที ่4 ก.ค. 2566 ซ่ึงตรงกบัวนัสถาปนา  
มกีจิกรรมเสวนาทีฟั่งฟรใีนหวัข้อ “กฎหมาย 
จริยธรรมสือ่จ�าเป็นหรือไม่ในสถานการณ์
ปัจจุบัน” ซ่ึงปลายรัฐบาลที่แล้ว มีการ 
เสนอกฎหมายฉบับหนึ่งที่ ช่ือว่า “ร่าง 
พระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และ
มาตรฐานวชิาชพีสือ่มวลชน” ซึ่งท�าเสร็จ 
ต้ังแต่ปี 2562 แต่กว่าจะน�าเข้าสู ่การ 
พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ปาเข้าไป 
ต้นปี 2566 คนร่วมร่างออกจากองค์กร 
ส่ือไปหมดแล้ว คนเข้ามาใหม่ก็ไม่เข้าใจ 
ว่า เกดิข้ึนมาได้อย่างไร ท�าให้มกีารวพิากษ์
วิจารณ์ไปในทางที่ไม่ได้ลงรายละเอียดใน
ตัวบทกฎหมายมากนัก ทั้งที่ตัวกฎหมาย
เองไม่ได้มีส่วนใดจ�ากัดเสรีภาพของสื่อ
เลย แต่เน้นการส่งเสริมการท�าหน้าที่ของ
สื่อ จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพ เป็นที่
น่าเสียดายว่า กฎหมายตกไปตั้งแต่ขั้นรับ
หลักการ กฎหมายก็ค้างอยู่ ขึ้นอยู่กับว่า  
รัฐบาลใหม่จะหยิบขึ้นมาหรือไม่ เราก็จะ
คุยกันว่า มันจ�าเป็นไหม ถ้าไม่จ�าเป็น เรา
จะท�ายงัไง ให้การก�ากบัดแูลกันเองของส่ือ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ     
 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดตีรฐัมนตรี 
ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ 
สังคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการ 
ส่ือมวลชนแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  
“BCG โอกาสของการพัฒนาอีสาน”  
ฉายภาพบริบทต่าง ๆ ให้เห็นความส�าคัญ 
ของ BCG ซึ่ง B คือ Bioeconomy ระบบ
เศรษฐกจิชวีภาพ  C คอื Circular economy 
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และ G คือ 
Green economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว  
ซ่ึงมีประโยชน์ต่อภาคเกษตรและอาหาร 
พลงังานและวสัดสุมยัใหม่ สขุภาพและการ
แพทย์ และการท่องเที่ยว 
 ดร.พิเชฐ กล่าวต่อว่า แผนพัฒนา
ประเทศของสภาพัฒน์ล ่าสุดเขียนไว ้
ชัดเจนว่า ให้การพัฒนายึดโยงกับเกษตร

	 เสวนาสัญจรครบรอบ	 26	 ปี	 สภาการส่ือมวลชนแห่งชาติ	 ที่	 
จ.ขอนแก่น	 เน้ือหาแน่น	 ครอบคลุมทั้งการพัฒนาส่ือภูมิภาค	 ส่ือใน 
ภาพรวม	 และมุมมองการพัฒนาเศรษฐกิจอีสาน	ตามแนวทาง	 BCG	 
“ดร.เจษฎ์”	 เรียกร้องสื่อ	องค์กรสื่อ	ช่วยกันท�าให้สังคมกลับมาสู่ภาวะที่
เหมาะสม	แตกต่างกันได้	 แต่ไม่แตกแยก	 เห็นไม่เหมือนกันได้	 แต่ท�าความ
เข้าใจร่วมกัน	สานเสวนาได้	ไม่ใช่ทะเลาะเบาะแว้งกนั	“ดร.สขิเรศ”	ชีย้คุนีเ้ป็น
รุ่งอรุณของนิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์

การเสวนาวัน น้ีจะได ้ครบท้ังมุมมอง 
เศรษฐกิจในการพัฒนาภาคอีสาน และ 
การพัฒนาสื่อภูมิภาค สภาการสื่อฯ มี 
หน้าที่หลัก คือ การก�ากับดูแลกันเองทาง
ด้านจริยธรรม เป็นองค์กรอิสระท่ีไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับภาครัฐ ท�าหน้าที่ก�ากับ
ดูแลกันเองแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็น 1 
ใน 4 ประเทศอาเซียน + ติมอร์เลสเต ที่มี 
องค์กรคล้ายกัน ไม่มีงบประมาณภาครัฐ
สนับสนุน ต้องพึ่งตัวเอง 
 ประธานสภาสื่อมวลชนแห่งชาติ 
กล่าวอีกว่า ในวันที่ 3 ก.ค. นี้ จะจัดเสวนา
กึ่งหาทุนที่กรุงเทพฯ เพ่ือให้สภาการสื่อฯ 
สามารถด�าเนินกิจกรรมไปได้ มีปาฐกถา
เรื่อง “อนาคตของประเทศไทยหลังการ
เลือกตั้ง” โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเมือง 
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ความเป็นกลาง น�าเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เที่ยงตรง ไม่เข้าข้างใคร หากจะแสดงความคิดเห็น ก็อยู่ภายใต้จริยธรรมการเป็น 
สื่อมวลชนที่ดี แต่ปัญหาคือ มีคนบางกลุ่มไม่ต้องการได้สื่อแบบนี้ อยากได้สื่อที่เข้าข้างตัวเอง เอนเอียงไปในทางที่ตัวเองเชื่อ ซึ่งเป็น
ความท้าทายอย่างมากของสื่อมวลชน เช่นเดียวกับประเด็นท่ีว่า ใครเป็นส่ือ องค์กรส่ือคือใคร ใครห้ามใครได้บ้าง มากน้อยแค่ไหน  
ในยุคที่ใครก็เป็นส่ือได้ บทบาทสื่อมืออาชีพจะท�าอย่างไร เช่น ออกบัตรควบคุมกันเอง หรือผ่านองค์กรสื่อ หรือใช้กฎหมายเป็น 
เครื่องมือเข้ามาจัดการ 
 ดร.เจษฎ์ ฝากทิ้งท้ายว่า สื่อจะปรับสังคมอย่างไรให้กลับมาอยู่บนฐานที่เหมาะสม จากปัจจุบันที่มีความแตกแยก เลือกข้าง  
ต้องการให้สื่อเป็นพวกของตน น�าเสนอในสิ่งท่ีตัวเองอยากให้น�าเสนอ สังคมแบบนั้นเราไม่ต้องการ ส่ือและองค์กรสื่อจะต้อง 
แก้ปัญหา ช่วยกนัท�ายงัไง ให้สงัคมกลบัมาสูภ่าวะทีเ่หมาะสม กลาง ๆ  ทีแ่ตกต่างกนัได้ แต่ไม่แตกแยก เหน็ไม่เหมอืนกนัได้ แต่ท�าความ
เข้าใจร่วมกัน สานเสวนาได้ ไม่ใช่ทะเลาะเบาะแว้งกัน 

อินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และ BCG จะน�ามาซึ่งงบประมาณ 
การพัฒนาก�าลังคน การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า จึงเป็น
โอกาสของอีสาน ของ จ.ขอนแก่น ซ่ึงเรื่องใหญ่แบบนี้ต้องหา 
เจ้าภาพให้เจอ ฝากสื่อมวลชนช่วยน�าไปคิดต่อด้วยว่า ท�าอย่างไร
ให้จังหวัดที่มีศักยภาพอย่างขอนแก่น เดินหน้าเป็นตัวอย่างท่ีดีให้
กับอีก 19 จังหวัดของอีสาน
 ดร.เจษฎ์ โทณะวณกิ ประธานหลกัสตูรนติศิาสตร์ วทิยาลัย 
บัณฑิตเอเซีย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทสื่อและองค์กรส่ือ 
ท่ีสังคมคาดหวัง” ใจความสรุปว่า สิ่งที่สังคมคาดหวัง คือ  

      จากนั้นตัวแทนในพ้ืนที่จากสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น  
เจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ขอนแก่นลิงค์ ประธานหอการค้าจังหวัด
ขอนแก่น คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการ
สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ได้ร่วมกันเสวนาในหัวข้อ “จริยธรรมสื่อกับ
ความอยู่รอดทางธุรกิจของสื่อภูมิภาค” 
      ปิดท้ายด้วย ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการอิสระด้านสื่อ
ดิจิทัลและสื่อใหม่ น�าเสนอทิศทางอนาคตของสื่อปี 2566 เนื้อหา
ส�าคัญบางตอน ระบุว่า การพัฒนาระบบการสื่อสารจากยุค 2G สู่ 5G  
และก�าลังจะไปสู่ยุค 6G อัตราในการยอมรับนวัตกรรมสื่อใหม่ เครือข่าย 
สังคมออนไลน์ ของประชาชนทั่วโลกและคนไทย พุ่งทะยานอย่างสูง  
การอุบัติขึ้นของโควิด 19 ท�าให้เกิดโอกาสและเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ  
ส�าหรับดิจิทัลโปรไฟล์ประเทศไทยในห้วง 5 ปี ต้ังแต่ปี 2562 – 2566  
โดยปี 2562 มีประชาชนที่ใช้อินเตอร์เน็ต 47.5 ล้านคน แต่ปีนี้พุ่งทะยาน
มาท่ี 61 ล้านคนแล้ว เรื่องนวัตกรรมสื่อ สิ่งที่มีนัยส�าคัญที่สุด คือ การ 
เปิดตัวของ Apple Vision Pro และ Meta guest 3 ซึ่งเป็นกระแสที่เรา
ต้องจบัตามอง การเปดิตวัของ Apple จะท�าใหโ้ลกดจิิทลัของเรา โลก VR 
หรือ เมตาเวิร์ส อาจจะมีอัตราก้าวหน้าพอสมควร เพราะฉะนั้นให้จับตา
มองตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจนถึงต้นปีหน้า 
      ดร.สิขเรศ น�าเสนอว่า ยุคนี้เป็นรุ ่งอรุณของนิเทศศาสตร์หรือ 
วารสารศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัว ยกตัวอย่างส่ือใหญ ่
ในเยอรมัน ก�าลังจะเลย์ออฟพนักงาน 200 ต�าแหน่ง เพื่อทดแทน 
ด้วย AI หรือการใช้ AI ในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ที่ประเทศ
เกาหลีใต้ มีนักร้อง AI กล้อง AI และผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว AI..
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แสดงความยนิด ี26 ปี สภาการสือ่มวลชนแห่งชาต ิ3 - 4 ก.ค. 2566
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วาระครบรอบ 26 ปี การจดัตัง้องค์กรวชิาชพี สภาการสือ่มวลชนแห่งชาต ิจดักจิกรรม
ปาฐกถาและเวทีเสวนา ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม  
โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เวทีปาฐกถาพิเศษ “อนาคตประเทศไทย 
หลังเลือกตัง้” จากวิทยากรผูท้รงคณุวฒุ ิได้แก่ ทศิทางการเมอืงไทยในบรบิทการเมอืง
โลก โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บ�ารุงสุข ทิศทางเศรษฐกิจไทย โดย  
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ทิศทางสังคมไทย โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และใน 
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 งานครบรอบ 26 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ  
ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ ช้ัน 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ ปาฐกถาพิเศษเร่ือง “กฎหมาย
จริยธรรมสื่อจ�าเป็นหรือไม่ในสถานการณ์ปัจจุบัน” โดย นายมานิจ สุขสมจิตร อดีต
ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และต่อด้วยเสวนาหัวข้อ “กฎหมายจริยธรรม
สือ่จ�าเป็นหรอืไม่ในสถานการณ์ปัจจบุนั” วทิยากรร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายวสันต์ 
ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา 
รศ.สาวตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด�าเนินการเสวนาโดย 
นางสาวกุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา ผู้ประกาศข่าวเนชั่นทีวี  

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครบรอบ 26 ปี
ปาฐกถาพิเศษ “อนาคตประเทศไทยหลังเลือกตั้ง”

Global Disruption ความท้าทายรัฐบาลใหม่ 
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 นายชวรงค์ ลมิป์ปัทมปาณี ประธานสภาการส่ือมวลชน
แห่งชาติ กล่าวเปิดงานว่า สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ องค์กร
วิชาชีพสื่อที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรม รวมทั้ง 
ส่งเสริมสนบัสนนุเสรภีาพของสือ่มวลชนในประเทศไทย ครอบคลมุ
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และดิจิทัล โดยท�าหน้าที่มาแล้ว  
26 ปี การก�ากบัดแูลกนัเองในด้านจรยิธรรมของสมาชกินัน้ ถอืเป็น 
ภารกิจหลักของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ประกอบด้วยการ
ก�ากับดูแลจริยธรรมในเชิงรุก โดยมีกลไกในการสอดส่องและ 
รบัฟังข้อคิดเหน็จากสาธารณชนทีม่ต่ีอการท�าหน้าทีข่องสือ่มวลชน
ที่เป็นสมาชิกว่า มีการละเมิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนใน
เร่ืองใดหรือไม่ อย่างไร ก่อนจะน�าเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
เรื่องร้องเรียน และการก�ากับดูแลในเชิงรับ หรือการรับเร่ือง 
ร้องเรียนจากผู้เสียหายหรือผู้ที่เห็นว่าสื่อมวลชนหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนกระท�าการละเมิดจริยธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
 “สภาการสื่อฯ ยืนยันที่จะท�าหน้าที่ก�ากับดูแลกันเอง 
ในด้านจริยธรรมส่ือมวลชนอย่างแข็งขัน และประสานความ 
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป”
 เวทีเสวนาในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยหลังเลือกตั้ง” 
ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาให้ทรรศนะมุมมองอนาคต
ประเทศไทย ด้านการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม เริม่ด้วย ปาฐกถา
พิเศษ เรื่อง “ทิศทางการเมืองไทยในบริบทการเมืองโลก” โดย  
ศาสตราจารย์กติตคิณุ ดร.สรุชาต ิบ�ารงุสขุ นกัวชิาการรัฐศาสตร์
อาวุโส  ได้กล่าวว่า สถานการณ์ในปัจจุบัน มีลักษณะเป็น 
“วิกฤตถาวร” หรือ “Permacrisis” ซึ่งหมายถึงวิกฤตที่เกิดขึ้น 
อย่างต่อเนือ่งถาวร โดยเป็นการผสมระหว่างค�าว่า “Permanent”  
แปลว่า คงทน ถาวร และ “Crisis” ที่แปลว่า วิกฤต ค�าดังกล่าวนี้  
เกิดขึ้นภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควดิ-19) ซึง่เป็นวกิฤตท่ีเปลีย่นแปลงวถีิชวีติของคนทัง้โลก  
แม้ว่าทุกคนจะปรับตัวและหวังว่าสถานการณ์จะกลับมาสงบ  
แต่ในปัจจุบันโลกก็ยังผันผวนไม่แน่นอน มีวิกฤตเกิดขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัส หรือสงคราม โดยปัจจัยที่ก่อให้ 
เกดิความผนัผวนใหญ่ในเวทโีลกปัจจุบัน ประกอบไปด้วย 5 โจทย์
ใหญ่ คือ 
 1) การสิ้นสุดของ “สงครามเย็นเก่า” ในปี 1991 และ
ระเบียบโลกใหม่ 
 2) การก่อการร้ายกับสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 
2001 
 3) การแข่งขันของรฐัมหาอ�านาจใหญ่ หรอื “สงครามเย็น
ใหม่” 
 4) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปี 2019 และ 
2020 และ 
 5) สงครามรัสเซีย - ยูเครน ในปี 2022
 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรชาติ กล่าวว่า โลกขับเคลื่อน
ด้วยการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นผลจากการ “Disruption” ของปัจจัย
ทีเ่กดิขึน้ และส่งผลโดยตรงต่อการจดัระเบยีบระหว่างประเทศ แต่
ทั้งนี้ ค�าว่า “ระเบียบระหว่างประเทศ (International Oder)” 
หมายถึงแบบแผนหรือการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแสดงที่เป็นรัฐในเวทีระหว่างประเทศ ไม่ใช่ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในเวทีโลก โดยระเบียบระหว่างประเทศวางอยู่บน  
3 เสาหลัก คอื กฎและกติการะหว่างประเทศ บรรทดัฐานระหว่าง
ประเทศ และระบอบระหว่างประเทศ ส�าหรับข้อก�าหนดของ
ระเบียบระหว่างประเทศ ในปัจจุบันมีแบบแผนเป็น “ระเบียบ
เสรนียิม” ซึง่ขัดแย้งกบัคณุค่าแบบอ�านาจนยิม และมุ่งเน้นคุณค่า
หลัก คือ ประชาธิปไตย เสริภาพ นิติรัฐ สิทธิมนุษยชน การค้าเสรี 
และความร่วมมอีระหว่างประเทศแบบพหภุาค ีโดยยอมรบัถงึการ
ด�ารงอยู่ของเอกราช บูรณภาพ และอธิปไตยแห่งรัฐ แต่ไม่ยอมรับ
ต่อการใช้ก�าลังเป็นเครื่องมือในการปรับเส้นเขตแดนของรัฐ
 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรชาติ ยังได้กล่าวถึงวิกฤตโลก
กับสงครามยูเครน-รัสเซีย ส่งผลกระทบในหลากหลายมิติ ไม่ว่า
จะเป็นวิกฤตด้านเศรษฐกิจ พลังงาน อาหาร รวมถึงผู้อพยพ โดย
สงครามถือว่าเป็นตัวแปรส�าคัญในการก�าหนดระเบียบระหว่าง
ประเทศ โดยระเบียบโลกใหม่เกิดขึ้นหลังวันที่ 24 ก.พ. 2565  
วนัทีร่สัเซียเปิดฉากส่งก�าลงัทหารกว่า 2 แสนนายบกุข้ามชายแดน 
เข้าสู่ยูเครน ส่งผลให้เกิดการแบ่งโลกเป็น 2 ค่าย และ 2 ชุด 
ความคิดทางการเมือง ท�าให้การแข่งขันของรัฐมหาอ�านาจใหญ ่
เข้มข้นมากขึน้ นอกจากนีย้งัส่งผลต่อการลากเส้นภมูริฐัศาสตร์ใหม่
ของยุโรป รวมถึงการขยายระบบพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ 
อย่างไรกต็าม สงคราม ไม่ได้มเีฉพาะมติิทางทหารเพยีงเท่านัน้ ยงั
รวมถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีทหารสมรรถนะสูง การควบคุม
อาวุธ และลดอาวุธนิวเคลียร์ นอกจากนี้ ยังโยงถึงองค์กรระหว่าง
ประเทศกับการควบคุมความขัดแย้ง และการก�าหนดพื้นที่ทาง
ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ในส่วนต่าง ๆ ของโลกอีกด้วย
 เมื่อมองกลับมาที่ประเทศไทย ว่าอยู่ในสถานะไหนในจุด
วิกฤตโลก พบว่า สงครามเย็นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงไทย ในส่วนปัญหาบทบาทและสถานะของรัฐไทยใน
เวทีสากล พบว่าตกต�่าลงอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจ
โลกที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรชาติ กล่าวต่อว่า ไทยยังมี
ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ เช่น ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่เกิดเหตุก่อความไม่สงบ อันเนื่องจาก ปัญหาการบริหาร
พื้นท่ีหรือการกระจายอ�านาจ น�ามาสู่ปัญหาการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน และปัญหาความเชื่อมั่นต่อรัฐ อีกทั้ง ปัญหาสถานะ
ของกองทพัในสงัคมไทย จากบทบาทของทหารในการเมือง ส่งผล
ต่อการจัดความสัมพันธ์พลเรือน – ทหาร รวมถึงภาพลักษณ์และ
ความน่าเชื่อถือ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บ�ารุงสุข ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บ�ารุงสุข 
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 “นอกจากน้ี ไทยยังมีปัญหาความแตกแยกและความ 
เหน็ต่างทางการเมอืงในสงัคม ไม่ว่าจะเป็นสงครามความคดิ – 
สงครามความเชือ่ – สงครามความศรทัธา ปัญหาส่ิงแวดล้อมและ
การเปลีย่นแปลงของสภาวะอากาศ (Climate Change) ปัญหา
ความมัน่คงของมนษุย์ และการฟ้ืนฟสูงัคมไทยในยคุหลงัโควดิ-19 
รวมถงึการเปลีย่นผ่านสูป่ระชาธปิไตยของไทย ทีจ่ะเป็นตวัการ
สร้างขดีความสามารถของรัฐและสงัคมในการรับมอืกบั Global 
Disruption ในอนาคต”
 จากปัญหามากมายท่ีไทยก�าลังเผชิญ อันเนื่องมาจาก
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก น�ามาสู่ค�าถามว่า รัฐบาลใหม่จะ
วางประเทศไทยไว้ตรงไหนบนแผนท่ีภูมิรัฐศาสตร์โลก และจะ 
พลิกฟื้นสถานะและสร้างเสถียรภาพทางการเมือง สร้างความ
เชื่อถือทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในเวทีสากลโลก 
ได้อย่างไร
 ศาสตราจารย์กิตตคุิณ ดร.สรุชาต ิกล่าวท้ิงท้ายว่า ทางเดนิ
ส�าหรับประเทศไทยบนเวทีโลกที่เป็น Permacrisis นั้น จากเดิม
ที่ประเทศไทยวางตัวเป็นกลาง จะเป็นเหมือน “สนลู่ลม” ถ้าลม
แรงสองทาง จะลู่ไปทางใด และการไม่เลอืกข้างใดข้างหนึง่นัน้ ไทย
อาจจะต้องตคีวามใหม่ว่า อะไรคอืความเป็นกลาง การไม่เลือกข้าง
นั้น แปลว่าเราเลือกข้างไปแล้วหรือไม่
 ดร.กอบศกัดิ ์ภตูระกลู ประธานกรรมการ สภาธรุกจิตลาด
ทุนไทย (FETCO)  กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจ
ไทย” โดยเริ่มต้นที่ค�าถามว่า เศรษฐกิจไทย จะเป็นอย่างไรหลัง
การเลือกตั้ง โดยโจทย์ส�าคัญของรัฐบาลชุดใหม่ มีหลายเร่ืองให้
ตัดสินใจ เรื่องที่ 1 คือ ภาวะเงินเฟ้อและการเติบโตของเศรษฐกิจ
โลก เนือ่งจากอตัราเงินเฟ้อยงัไม่ได้ลดลงตามเป้าหมายทีน่่าพอใจ
หลงัการปรบัขึน้ดอกเบ้ียอย่างต่อเน่ืองในช่วงท่ีผ่านมา เศรษฐกจิที่
คาดว่าจะชะลอตวัหรอือาจถดถอย กอ็าจจะกระทบแรงกว่าท่ีคาด
ไว้ จงึอาจเหน็การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อกีประมาณ 2 คร้ังในช่วง
ครึ่งปีหลัง
 เช่นเดียวกับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อาจชะลอ
ตัวลงกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาปรับขึ้นหรือ
ไม่ข้ึนดอกเบี้ยได้อีกเช่นกัน ขณะท่ีเศรษฐกิจไทยย่อมได้รับผล 
กระทบจากสถานการณ์ดังกล ่าวซึ่ งเริ่มเห็นสัญญาณการ
ชะลอตัวของภาคการผลิตและส่งออก แต่ยังมีข้อดีที่ภาคการ 
ท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวจึงมาช่วยชดเชยเอาไว้ได้ส่วนหนึ่ง ฉะนั้นถ้า
ประเทศไทยปลดล็อกเรื่องการท่องเที่ยวได้ดี จะมีแรงส่งให้ก้าว
ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้

 ส่วนทศิทางของนโยบายอตัราดอกเบีย้ ทีค่าดว่าช่วงครึง่หลงั 
ของปีนี้ อาจเห็นการปรับขึ้นอีก 1 - 2 ครั้ง ท�าให้ดอกเบี้ยจะปรับ 
มาอยู่ที่ 2.25 - 2.50% ซึ่งเป็นระดับที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับ 
สถานการณ์ก่อนเกิดวกิฤตการแพร่ระบาดของโควดิ-19 แต่ปัจจบุนั 
ยังเผชิญกับปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบและภาระหนี้ที่เกิดขึ้น 
ในช่วงโควิด-19 โจทย์ส�าคัญจึงยังต้องท�าให้ประชาชนมีรายได้ 
เพือ่มาแก้ไขปัญหานีไ้ด้อย่างต่อเนือ่ง และหวงัว่าการปลดล็อกเรือ่ง 
ท่องเที่ยวจะเข้ามาช่วยประเด็นนี้ได้ดีขึ้นเช่นกัน
 “ความท้าทายของโจทย์ในข้อนี้อาจจะไม่ใช่ว่าจะท�าให้
เศรษฐกิจเติบโตได้เท่าไหร่ แต่อยู่ที่จะท�าอย่างไรที่ท�าให้เรา 
ยืนหยัดอยู่ได้ผ่านก้อนวิกฤตที่จะเกิดขึ้นได้ และสามารถว่ิง
ได้อีกคร้ังเมื่อทุกอย่างจบลง ถือว่าเป็นชัยชนะที่ดีน่าพอใจใน
ระดับหนึ่ง” 
 ดร.กอบศกัดิ ์กล่าวว่า ความท้าทายเรือ่งที ่2 คือ การเปล่ียน
ผ่านไปสู่เทคโนโลยีใหม่ โดยเฉพาะการน�าปัญญาประดิษฐ์ หรือ 
AI (Artificial Intelligence) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พลิกโลกอย่าง 
ไม่เคยเป็นมาก่อน แม้ป ัจจุบันยังเป็นช่วงเริ่มต้นของการ
เปลี่ยนแปลง แต่เชื่อว่าในอีก 1 - 2 ปีข้างหน้าจะเห็นความ
เปลีย่นแปลงนีอ้ย่างรวดเรว็มากเรยีกว่าก้าวกระโดดยิง่กว่าทวคูีณ 
ดังนั้น ประเทศไทยต้องก้าวให้ทันกับเทรนด์ความเปลี่ยนแปลง
และเทคโนโลยีใหม่นี้
 เรือ่งต่อมา คอืสถานการณ์เงนิลงทนุทีไ่หลเข้ามาในภมูภิาค
อาเซียนจ�านวนมาก แต่ส่วนใหญ่ไปที่อินโดนีเซีย เวียดนาม และ
สิงคโปร์ มาที่ประเทศไทยบ้างแต่เป็นส่วนน้อย โจทย์นี้จึงอยู่ที ่
จะท�าอย่างไรเพื่อสร้างเสน่ห์ให้ประเทศไทยน่าดึงดูดให้เข้ามา
ลงทุน ประเด็นนี้อาจจะไม่เห็นผลลัพธ์ในทันที แต่ในอีก 5 ปีข้าง
หน้าเมื่อสร้างโรงงาน สร้างนิคมอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
และห่วงโซ่การผลติต่าง ๆ  เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว จะเหน็ความแตกต่าง 
ที่ชัดเจน หากประเทศไทยไม่สามารถดึงดูดเงินลงทุนเหล่านี้ได้  
เราจะตกขบวนในอนาคต และขีดความสามารถการแข่งขันใน
ภูมิภาคอาเซียนจะเปลี่ยนไป
 สุดท้ายคือ เร่ืองความขัดแย้งในสงครามการค้าระหว่าง
จีนและสหรัฐอเมริกา ที่ทั้งสองฝ่ายต่างต้องการให้แต่ละประเทศ
เลือกข้าง ซ่ึงในมมุมองของตนนัน้เหน็ว่า การเลือกข้างใดข้างหนึง่
อาจไม่ใช่ค�าตอบ แต่การเลอืกเป็นกลางน่าจะเป็นทางออกทีด่กีว่า 
ท้ังเช่ือว่าในอนาคตประเทศท่ีเลือกเป็นกลางน่าจะเหลือน้อยลง
เรื่อย ๆ แต่จะมีคุณมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น จึงเป็นประเด็นส�าคัญ
ที่ประเทศไทยต้องก�าหนดบทบาทและการวางตัวให้ชัดเจน ซึ่ง
จะมีผลต่อการก�าหนดกลยุทธ์ของประเทศไทยในระยะยาว 20 ป ี
ข้างหน้าด้วย
 “จากโจทย์ทั้งหมดนี้ ความยากคือตอนนี้เรายังไม่เห็น
หน้าตาที่ชัดเจนของรัฐบาล และด้วยโครงสร้างของการเป็น
รัฐบาลผสม ซึ่งจะต้องจัดสรรเกี่ยวกับการดูแลกระทรวงต่างๆ 
ดังนั้น นโยบายเศรษฐกิจจึงอาจไม่มีเอกภาพมากเพียงพอ เป็น
ความท้าทายส�าหรับรัฐบาลใหม่ว่าจะขับเคลื่อนประเทศไทย
อย่างไรต่อไป”

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
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 ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทาง
สังคมไทย” ว่าในปัจจุบัน สังคมไทยก้าวหน้าไปมาก จากสถิติ
เพื่อส�ารวจความเห็นว่า “กฎหมายควรยอมรับการสมรสคน 
เพศเดียวกันหรือไม ่” เมื่อป ี 2558 มีคนเห็นด ้วยเกือบ  
60 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ในปี 2565 มีคนเห็นด้วยมากถึงเกือบ  
80 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับการส�ารวจความเห็นว่า “เพศที่ 3 
ควรเปล่ียนค�าน�าหน้านามได้” ในปี 2562 มคีนเห็นด้วยประมาณ  
55 เปอร์เซ็นต์ และในปี 2565 มีคนเห็นด้วยราว 64 เปอร์เซ็นต์ 
จาก 2 สถติดิงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า สงัคมไทยมคีวามก้าวหน้า และ
ยอมรับความหลากหลายในสังคมมากขึ้น
 ส�าหรบัทศิทางสงัคมไทย ข้อมลูจากส�านกังานสถติแิห่งชาติ  
พบว่า การจ้างงานฟื้นตัว หลังจากท่ี ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของไทยติดลบ 
โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 จ�านวนคนว่างงานเพ่ิมสูงขึ้นถึง  
2.29 พันคน และปรับลดลงมาเรื่อย ๆ  จนถึงปัจจุบันมีคนว่างงาน
อยู่ที่ 1.05 พันคน
 ในขณะที่อัตราการจ้างงานฟื้นตัว แต่ค่าจ้างขั้นต�่ายัง 
ต�่ามาก เม่ือเปรียบเทียบกับผลิตภาพ ราคา และค่าจ้างขั้นต�่า  
จนน�ามาสู่วลีเด็ดว่า “เงินเดือนใช้หนี้ โอทีใช้กิน” โดยค่าแรง 
ขั้นต�่าในประเทศไทยเริ่มต้นท่ี 300 บาทมาตั้งแต่ปี 2556 และ
ปัจจุบนัค่าแรงขัน้ต�า่เฉลีย่อยูท่ี่ 350 บาท เมือ่เทียบกบัการเพิม่ขึน้
ของค่าแรงขัน้ต�า่และระยะเวลาเกอืบสบิปี พบว่า มอีตัราการปรบั
ขึน้อยูท่ี ่12 เปอร์เซน็ต์เท่านัน้ ซึง่ถอืว่าขึน้น้อยมาก เมือ่เปรยีบเทยีบ 
กับสิ่งที่ลูกจ้างควรจะได้รับ
 “ค่าแรงขั้นต�่าควรอย่างน้อย 380 บาท ที่ควรจะได้ ก็
เรยีกได้ว่าอาจจะยงัต�า่ไปเมือ่เทยีบกบันโยบายทีพ่รรคการเมอืง
หาเสียงไว้ 450 หรือ 600 บาท หรือถ้าจะรวมอัตราเงินเฟ้อใน
ปีนี้เข้าไปด้วย ก็น่าจะได้อยู่ที่ 390 บาทต่อวัน รายได้ขั้นต�่าที่
ควรจะเป็นขั้นต�่าจริง ๆ ไม่ควรต�่ากว่านี้” ดร.สมเกียรติ ระบุ
 เมื่อคนไทยมีงานท�า แต่ค่าจ้างไม่เพียงพอท่ีจะเลี้ยงตัว
เองได้ดีพอ น�ามาสู่ปัญหาถัดมาคือ “หนี้ครัวเรือนพุ่งสูงข้ึน”  
ดร.สมเกยีรต ิกล่าวว่า จากข้อมลูธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
พบว่าเมือ่ปลายปีทีแ่ล้ว หน้ีครวัเรอืนของไทยอยูท่ี่ 15 ล้านล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วนของ GDP อยู่ที่ประมาณ 87 เปอร์เซ็นต์ เรียกได้
ว่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในเชิงของมูลค่า คือ จาก 14 ล้านล้านบาท  
ไล่ต่อเนื่องมาจนถึง 15 ล้านล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับ GDP 
สัดส่วนไม่ค่อยเพ่ิมขึ้นเร็วมากหนัก เพราะ GDP ก็ปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้น หนี้ครัวเรือนก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ธปท.
ได้ปรับปรุงข้อมูลสถิติและนิยาม “หนี้สินครัวเรือน” ใหม่ ให้
ครอบคลุมหนี้ 4 กลุ่ม คือ หนี้ กยศ. หนี้ประกอบธุรกิจ หน้ี 
การเคหะแห่งชาติ และหนี้พิโกไฟแนนซ์ ส่งผลให้หนี้ครัวเรือน 
เพิ่มขึ้นถึง 16 ล้านล้านบาท และคิดเป็น 91 เปอร์เซ็นต์ของ GDP 
แต่ในภาพรวมก็ถือว่ายังไม่น่าเป็นห่วงมากนัก
 “เมื่อหน้ีทะยานสูงขึ้น คนก็มักจะหาทางไต่เต้าทาง
เศรษฐกิจสังคมยากขึ้น และเราก็จะเห็นปรากฎการณ์ซ�้า ๆ 
ที่เกิดขึ้นทุก ๆ ต้นเดือนและกลางเดือน คือ ระบบ Online 
Payment หรอืระบบโอนเงนิออนไลน์ล่ม จากการศกึษาพบว่า  

สาเหตุเกิดจากการเส่ียงโชค ซื้อหวย เนื่องจากคนมีรายได ้
ไม่พอ และเมื่อการขยันท�างานก็ยังยากสู่การสร้างเนื้อสร้างตัว
ได้ วธิรีวยทางลัด กค็อืการเส่ียงโชค ค�าถามว่า ท�าไมไม่ปรบัปรงุ
ระบบโอนเงนิให้รองรบัการใช้จ�านวนมาก เพราะการใช้จ�านวน
มากเกิดขึ้นเพียงแค่สองวัน และไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น จึงไม่คุ้มกับ
การลงทุน” ดร.สมเกียรติ กล่าว
 ดร.สมเกียรติ ฉายภาพการมองสภาวะสังคมไทยจากการ
เสียชีวิต พบว่า สาเหตุการเสียชีวิตแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1  
เกิดจากโรคไม่ติดต่อ เช่น มะเร็ง หลอดเลือดสมอง ปอดอักเสบ 
กลุม่ที ่2 เป็นการเสยีชวีติจากอบุตัเิหต ุและกลุม่ที ่3 เป็นโรคติดต่อ
ท่ีมจี�านวนมากข้ึนในช่วงโควดิ-19 ระบาด แต่ในสถานการณ์ทัว่ไป
จะไม่ได้มีจ�านวนมาก การเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อของคนไทย 
เกดิจากการเปล่ียนแปลงของวถีิชวีติ แต่เม่ือมองลึกลงไปกจ็ะพบว่า 
เป็นการเสียชีวิตที่ไม่จ�าเป็นเยอะ โดยสาเหตุมาจากปัญหาฝุ่น  
PM 2.5 ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น มะเร็งปอด ท�าให้คนไทย
เสยีชวีติปีละ 3.1 หมืน่คน และเสยีปีสขุภาวะ 6.6 แสนต่อปี แม้ว่า
จะไม่เสียชีวิตแต่ก็นับเป็นมูลค่าการเสียหายหลายแสนล้านบาท 
เลยทเีดียว นอกจากส่งผลกระทบต่อสขุภาพร่างกายแล้ว ยงัส่งผล 
กระทบต่อสุขภาพจิต ท�าให้คนไทยมีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต
เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเครียด เสี่ยงซึมเศร้า จนถึงเสี่ยงฆ่าตัวตาย ชี้ให้
เห็นสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
 ดร.สมเกียรติ กล่าวถึงในด้านความปลอดภัย จากข้อมูล
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ พบว่ารายงานการก่ออาชญากรรมทาง
ทรัพย์หรือทางร่างกายมีมากขึ้น นอกจากนี้จ�านวนอุบัติเหตุท่ี 
เกิดขึ้น และมีผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้ลดลง ตัวอย่างเช่นกรณีข่าวรถ 
มอเตอร์ไซค์บิก๊ไบค์ขบัรถชนแพทย์หญงิเสยีชวีติ ซึง่ถอืว่าเป็นการ
สูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ นอกจากนั้นผู้กระท�าผิดยังเป็นผู้บังคับ
ใช้กฎหมายด้วย ถอืเป็นโจทย์ใหญ่ของสงัคมไทยทีไ่ม่สามารถแก้ไข
ได้ง่าย เนือ่งจากเป็นเร่ืองพฤติกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัคนจ�านวนมาก
 ประเด็นต่อมาที่บ่งชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยเปลี่ยนแปลงคือ 
จ�านวนเรือ่งร้องเรยีนต่อส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
(สคบ.) เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็โดย 40 เปอร์เซน็ต์ ร้องเรยีนเรือ่งการ
บริการ ในเรื่องเสริมความงาม การโฆษณาเกินจริง การกู้เงินทาง
ออนไลน์ นอกจากนีเ้รือ่งการผกูขาดในธรุกจิขนาดใหญ่ หากไม่ท�า
อะไรจะกลายเป็นเรื่องใหญ่และรุนแรงมากขึ้น เช่น การควบรวม
ระหว่างทรูและดีแทค ท�าให้ราคาค่าบริการแพงขึ้น การควบรวม
โรงพยาบาลท่ีท�าให้ค่ารักษาท่ีแพงข้ึน ซ่ึงต้องอาศัยการป้องกัน 
ไม่ให้รัฐและนายทุนเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกัน

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
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 ดร.สมเกียรต ิกล่าวถงึความสมัพนัธ์ระหว่างอ�านาจรฐัและ
พลงัทางสงัคมว่า ประเทศทีจ่ะพฒันาได้สมดลุ จะต้องมอี�านาจรัฐ 
และพลังทางสังคมที่สมดุลกัน ถ้ามีเพียงด้านใดด้านหนึ่ง การ 
ขับเคลื่อนหรือการพัฒนามักจะไม่ประสบผลส�าเร็จ ตัวอย่างเช่น  
ประเทศจีน มีอ�านาจรัฐที่แข็งแกร่ง แต่ในส่วนเสรีภาพของ 
ประชาชนหรือพลังทางสังคมนั้นถูกจ�ากัด ขณะที่ประเทศ 
อินเดีย พลังทางสังคมแข็งแรงมาก มีความเป็นประชาธิปไตย  
แต่ขณะเดียวกันอ�านาจรัฐไม่แข็งแรงมากพอ
 โจทย์ของสังคมไทย จะต้องสร้างความเข้มแข็งข้ึนมา
ทัดทานรัฐและทุน ประเทศที่จะพัฒนาได้อย่างสมดุลจะต้องมี
รัฐที่เข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ และรัฐจะต้อง 
ตอบสนองต่อความต้องการคนในสังคม อย่างเรื่อง PM 2.5 ที่เกิด
ขึน้มาหลายเดอืน แต่รฐับาลไม่สามารถแก้ปัญหาได้ นีค่อืตัวอย่าง
ของรัฐทีไ่ม่มีความเข้มแขง็และไม่สามารถตอบสนองประชาชนได้
 “สังคมแยกจากเศรษฐกิจ การเมืองไม่ได้ สังคมจะ
พัฒนาต่อไปได้ ต้องท�าให้สังคมเข้ามาควบคุมรัฐ ซึ่งเงื่อนไข
ที่จ�าเป็นคือ ต้องให้กลไกประชาธิปไตยท�างาน โดยรูปธรรม
ในระบบรัฐสภา ส.ส. ที่เป็นตัวแทนประชาชน ควรมีอ�านาจ
เต็มที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่ตัวแทนใครไม่รู้ อย่าง 
ส.ว. เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนต�าแหน่งประธานสภาก็เป็น
เรื่องที่พรรคการเมืองไปพูดคุยกัน ขออย่าให้มีอ�านาจข้างนอก
เข้ามาแทรก สังคมจึงจะสามารถควบคุมรัฐได้ และท�าให้เกิด
เปลีย่นแปลงขึน้เดนิไปถกูทีถ่กูทาง” ดร.สมเกยีรต ิกล่าวทิง้ท้าย

กฎหมายจริยธรรมสื่อจ�าเป็นหรือไม่
ในสถานการณ์ปัจจุบัน
 เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2566  วงเสวนา “กฎหมายจริยธรรมสื่อ
จ�าเป็นหรอืไม่ในสถานการณ์ปัจจบุนั” ชี ้การก�ากบัดแูลกนัเองใน
ปัจจุบันมีข้อจ�ากัด เหตุขึ้นอยู่ความสมัครใจ เผยหากใช้กฎหมาย
ควบคุม ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของสื่อ - สังคม

 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณ ี ประธานสภาการสื่อมวลชน
แห่งชาติ กล่าวว่า วันที่ 4 ก.ค. เป็นอีกหนึ่งวันส�าคัญของวิชาชีพ
สื่อมวลชน ที่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น
องค์กรรวมของสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนในขณะนั้น ได้ร่วมกัน
ผลักดันให้เกิด “สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ” ขึ้น เป็นองค์กร
อิสระเพ่ือก�ากับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรมของสื่อมวลชนด้าน

หนังสือพิมพ์ องค์กรแรกในประวัติศาสตร์วงการสื่อมวลชนไทย 
และได้เปล่ียนผ่านมาสู ่“สภาการส่ือมวลชนแห่งชาต”ิ อย่างเป็น
ทางการ ในการก�ากบัดูแลกนัเองทางด้านจริยธรรม รวมทัง้ส่งเสรมิ
สนบัสนนุเสรภีาพของสือ่มวลชนในประเทศไทย ครอบคลุมทัง้สือ่
สิง่พมิพ์ วทิยุ โทรทศัน์ และดจิิทลั จากบรบิทสือ่ทีเ่ปลีย่นแปลงไป
 นายชวรงค์ กล่าวถึงอนาคตกฎหมายส่งเสริมจริยธรรม
ส่ือมวลชนว่า แม้ว่าร่างพระราชบญัญติั (พ.ร.บ.) ส่งเสรมิจรยิธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. … จะไม่มีความคืบหน้าใน
รัฐบาลท่ีผ่านมา แต่การถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วน
และผ่านการอภปิรายอย่างเข้มข้น เมือ่วนัที ่7 ก.พ. 2566 นบัเป็น 
ปรากฏการณ์ที่ท�าให้เกิดการถกเถียงว่า ปัญหาของการก�ากับ
กันเองด้านจริยธรรมสื่อมีอยู่หรือไม่ และสิ่งที่ต้องติดตามต่อไป
หลังการเลือกต้ังที่ผ่านมาคือ รัฐบาลใหม่จะหยิบกฎหมายฉบับนี้
มาปัดฝุน่หรอืไม่ และจะถกูแปลงสารกลบัไปเป็นเครือ่งมือจดัการ
สื่อในอนาคตหรือไม่
 ส�าหรับประเด็นที่กฎหมายฉบับนี้ผ่านการถกเถียงอย่าง
เข้มข้นนั้น หากจะถามว่าร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. … เป็นกฎหมาย 
“ส่งเสริม” หรือ “ควบคุม” สื่อมวลชน นายชวรงค์ เชื่อว่า เป็น
กฎหมาย “ส่งเสริม” อย่างแน่นอน ส่วนกรณีที่มีผู้คัดค้านมองว่า
เป็นกฎหมาย “ควบคุมสื่อ” ก็เป็นสิทธิและเสรีภาพในการแสดง
ความคดิเหน็ ซึง่จะดอีย่างยิง่ถ้าความเห็นต่างนีน้�าไปสูก่ารถกเถยีง
อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อไป
 นายชวรงค์ เปิดเผยว่า ในการถกเถียงที่ผ่านมา พบว่ามี
หลายประเด็นที่อาจเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน เช่น ที่มาของ
งบประมาณในการก่อต้ังองค์กรสภาวิชาชีพส่ือ ซึ่งอาจเข้าใจ
ว่าการก่อตั้งองค์กรต้องรับเงินจากรัฐ เป็นการเปิดช่องให้รัฐเข้า
มาแทรกแซง ในส่วนนี้หากพิจารณาข้อความในร่างกฎหมาย 
เขยีนว่า รฐัต้องจ่ายเงินขัน้ต�า่ทีท่�าให้องค์กรสภาวชิาชพีสือ่มวลชน
แห่งชาตทิ�าหน้าทีใ่นระยะเริม่แรกได้เท่านัน้ และข้อกงัวลทีร่ฐับาล
จะเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งคณะกรรมการในสภาวิชาชีพส่ือฯ 
นั้น ถือว่ามีโอกาสน้อยมาก ส่วนที่ก�าหนดให้กรมประชาสัมพันธ์
มาเป็นกรรมการสรรหานั้นก็แค่ช่ัวคราว และเป็นไปในลักษณะ
การอ�านวยความสะดวกเท่านั้น
 ส่วนประเดน็ทีว่่า ร่างกฎหมายนีไ้ม่ได้น�ามารบัฟังความเห็น
ในองค์กรวชิาชพีสือ่อย่างกว้างขวางนัน้ อนัท่ีจรงิแล้วเส้นทางการ
ร่างกฎหมายฉบับนี้ มีการเปิดรับฟังความเห็นมาตลอดและลงตัว
ตัง้แต่ปี 2562 ตอนนัน้ นายวษิณ ุเครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีขอ
ให้องค์กรวิชาชีพหารือกันเอง ซึ่งขณะนั้นไม่มีองค์กรใดให้ความ
เหน็อย่างอืน่ จึงยนืยนัตามร่างนัน้และส่งให้รฐับาลพจิารณาเพราะ
คิดว่าดีที่สุดเท่าที่ท�าได้แล้ว เพราะไม่มีจุดใดท่ีรัฐจะมาใช้อ�านาจ
ปิดสื่อ หรือกลั่นแกล้งสื่อได้อีก
 “ในปัจจุบันท่าทีขององค์กรวิชาชีพสื่อไม่เป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนัต่อกฎหมายฉบบันีน้ัน้ กรรมการองค์กรวิชาชีพ
สือ่ท่ีคดัค้านอาจมองเหน็ประเดน็ทีเ่ป็นกงัวล แต่ในส่วนของสภา
การส่ือมวลชนแห่งชาติมจีดุยนืชัดเจนมานานแล้วว่า ไม่คดัค้าน 
เพราะเราได้เข้าไปร่วมร่างกฎหมายฉบับนี้แต่แรก และคิดว่า
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ออกมาเป็นร่างกฎหมายที่ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้แล้ว ดังนั้น ถ้ามี
กฎหมายฉบับนี้ออกมาก็ไม่เป็นปัญหาและถือว่าเป็นประโยชน์
ต่อการท�าหน้าท่ีขององค์กรวิชาชีพสื่อ แต่ถ้าไม่มีกฎหมายนี้ 
สภาการสือ่มวลชนแห่งชาตกิท็�าหน้าทีต่่อไปได้” นายชวรงค์ กล่าว
 ทางด้าน นายมานิจ สุขสมจิตร อดีตประธานสภาการ
หนงัสอืพิมพ์แห่งชาต ิได้กล่าวปาฐกถาพเิศษใน หวัข้อ “กฎหมาย
จรยิธรรมส่ือจ�าเป็นหรอืไม่ในสถานการณ์ปัจจุบนั” ว่า สภาการ
สือ่มวลชนแห่งชาตมีิความแขง็แกร่ง แม้ไม่มกีฎหมายมาช่วย และ
ได้รับการยอมรับจากสังคมในระดับหนึ่ง
 ส่วนประเด็นทีว่่า สมควรจะมกีฎหมายในการก�ากบัดูแลส่ือ 
หรอืไม่น้ัน นายมานจิ กล่าวว่า เสรภีาพของสือ่มวลชน ถือเป็นเร่ือง 
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี เพื่อเป็นเสรีภาพในการเสาะแสวงหา 
ข้อมูลมาให้ประชาชนใช้ในการตัดสินใจ จึงเกิดการเรียกร้อง 
เสรีภาพ โดยในอดีตมีกฎหมายที่ใช้ในการก�ากับดูแลการพิมพ ์
ในอดตี คอื พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. 2484 เมือ่มกีฎหมายนีม้กีารต่อต้าน 
จากผูท้ีป่ระกอบอาชพีนกัหนงัสอืพมิพ์พอสมควร แต่การต่อต้านนัน้ 
ได้หยุดลง ต่อมาในช่วงของการเข้ายึดอ�านาจของจอมพลสฤษดิ์  
ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 17 ซึ่งมีเนื้อหาที่แรง
กว่า พ.ร.บ. การพิมพ์ฯ  ซึ่งมีการเรียกร้องให้ยกเลิก แต่ก็ไม่มีผล 
อะไร จนมายกเลิกใช้ในสมัยของพลเรือเอกสงัด ชลออยู่
 นายมานิจ เปิดเผยว่า ท่ีผ่านมา มีความพยายามในการ
เสนอกฎหมายต่อสภาให้มีกฎหมายควบคุมสื่อมวลชน ซ่ึงได้มี
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคือพี่น้องในวงการสื่อมวลชน เข้าไปเป็น
กรรมาธิการฯ ด้วยถึง 3 ครั้ง แต่กฎหมายก็ไม่ผ่านสักครั้ง เพราะ
เจอการยุบสภาทั้ง 3 ครั้ง
 “ต่อมาสมัยคณะปฏิรูปได้ยกร่างกฎหมายลักษณะนี้ขึ้น
มาอีก ก็เชิญพวกเราหลายคนเข้าไปร่วม แต่ก็ลาออกกัน จึงไม่
เกิด จนมาถึงการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปขึ้นมา โดยมี ดร.เสรี 
วงศ์มณฑา เป็นประธาน พวกเราก็ไปช่วยกันร่าง ซึ่งเราไม่ได ้
มีเจตนาเอาโซ่ตรวนใส่หนังสือพิมพ์ เพราะพวกเราเป็น 
นักหนังสือพิมพ์จ�านวนมาก เพียงแต่ต้องการให้มันดี และ
ท�าอย่างไรท่ีจะให้มีเสรีภาพอยู่อย่างเดิม เสรีภาพที่ควบคู่ไป
กับความรับผิดชอบ ไม่ใช่เสรีภาพที่อยากท�าอะไรก็ได้ ซึ่งมัน 
ไม่ถูก บางคนท�ามาเป็นสิบปีแล้วก็ยังไม่เข้าใจ คิดว่าท�าอะไร
กไ็ด้ เช่น เอาประวตัคินตายมาลงในทางท�าให้เสยีหาย เป็นต้น” 
 นายมานิจ กล่าวเน้นย�้าว่า ในส่วนของกฎหมายที่จะมา
ก�ากับดูแลส่ือฯ น้ัน เป็นเรื่องท่ีคณะท�างานจะต้องด�าเนินการ 
ต่อไป แต่ไม่ว่าจะมหีรอืไม่มกีฎหมายเข้ามาช่วยก�ากบัดแูล อยากให้ 
ย้อนไปดูบ้างว่า เราได้ท�าตัวเป็นส่ือท่ีน่าเชื่อถือของสังคมหรือไม่ 

สื่อเป็นครูของสังคมได้ไหม ต้องถามตัวเอง ย้อนดูตัวเองว่า เรา
เป็นครูเขาได้ไหม ดังนั้น การวางตัว การน�าเสนอข่าว จึงเป็น
เร่ืองที่ต้องให้ความส�าคัญ รายละเอียดเป็นร่างกฎหมายที่ดีและ
น่าสนใจ แต่ทั้งนี้ถ้าได้มีโอกาสคุยกับ ส.ส. ในสภาชุดใหม่อธิบาย
เหตุและผลว่าจะเกิดผลดีอย่างไรก็ให้เสนอไป นอกจากนั้นแล้ว 
น่าจะมีกลยุทธ์ควรให้ฝ่ายค้านเสนอด้วย เพื่อประกบกันในสภา  
ก็จะท�าให้กฎหมายนี้ส�าเร็จออกมาได้
 ทั้งนี้ สภาการส่ือมวลชนแห่งชาติ จัดวงเสวนา ในหัวข้อ 
“กฎหมายจริยธรรมสื่อจ�าเป็นหรือไม่ในสถานการณ์ปัจจุบัน” 
น�าโดย นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
กล่าวว่า เป็นเรือ่งน่าสนใจทีจ่ะได้แลกเปลีย่นพดูคยุถงึปัญหาสทิธิ
เสรีภาพของสื่อ ซึ่งเป็นเรื่องที่พูดคุยกันมานาน และจะต้องคุยกัน
ว่าการก�ากับดูแลสื่อกันเองนั้น ดีแล้วหรือไม่ ซึ่งบางองค์กรก็ท�า
หน้าทีอ่ย่างเข้มแขง็ เช่น สภาการส่ือมวลชนแห่งชาต ิสมาคมข่าว
วทิยโุทรทศัน์ ฯลฯ  แต่ท้ังนี ้การก�ากบัดแูลกนัเองมข้ีอจ�ากัด เพราะ
เป็นไปตามความสมัครใจ ใครไม่เห็นด้วยก็ออกไปได้ คนที่อาสา
เข้ามาท�างานก็เป็นจิตอาสา เรื่องบางเรื่องที่กระทบหน่วยงาน 
ต้นสงักดั กอ็าจเป็นประเดน็ทีต่ัง้ค�าถามว่า องค์กรก�ากับกันเองจะ
มีความกล้าหาญแค่ไหน ก็จะมีปัญหาพวกนี้
 “นอกจากนี ้สือ่ท่ีมอียูท่กุวนันี ้คนทีอ่าสามาก�ากบักนัเอง 
มค่ีอนข้างน้อย คนทีไ่ม่เข้ามาร่วมมจี�านวนมาก การก�ากบัดแูล
กไ็ม่ควบคมุ ไม่ทัว่ถึง ในขณะทีทุ่กคนเป็นสือ่ได้ มสีือ่ใหม่เกดิขึน้
มากมาย”

 นายวสันต์ กล่าวถึงสภาพส่ือในในปัจจุบนัว่า สือ่ในทกุวนันี้ 
เน้นแข่งขันกันเอง แต่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมในมุมมองของ 
ผู้บริโภค ฉะน้ัน จะต้องมองด้วยว่า เราจะคุ้มครองประชาชน
อย่างไร ไม่ให้สื่อไปละเมิด โดยส่วนตัวมองว่าสื่อจ�าเป็นต้องมี
จริยธรรม เนื่องจากเป็นอาชีพที่ให้คุณให้โทษกับสังคม แม้ว่าอาจ
ไม่ท�าให้ตายได้เหมือนแพทย์ แต่ก็สามารถท�าให้คนตายทั้งเป็น
ได้ ที่ผ่านมา เราจะเห็นว่าสื่อบางคร้ังก็ละเมิดความเป็นส่วนตัว 
เกยีรตยิศ ชือ่เสยีง บ้างกร็ายงานโดยใส่ความเหน็ไปมากมาย ช้ีน�า 
พิพากษาตัดสิน จนเกิดผลกระทบคนในสังคม
 นอกจากนี้ จะเห็นว่า คนไม่อยากทะเลาะกับสื่อ ไม่อยาก
มีเรื่องกับสื่อ ไม่เว้นแม้แต่นักการเมือง ดังนั้นการน�ากฎหมายเข้า
สภา เพื่อควบคุมเสรีภาพสื่อ ก็ไม่มีนักการเมืองอยากยุ่ง เพราะ 
ไม่อยากมีปัญหา
 “ผมเห็นด้วยว่าถ้าการก�ากับดูแลกันเองเวิร์ค ก็หยุดที่

นายมานิจ สุขสมจิตร

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้
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ป้ายนี้ แต่ถ้าไม่เวิร์ค จะอุดจะแก้ตรงไหนได้บ้าง ในส่วนการ
ก�ากับดูแลร่วมกัน เราก็พูดกัน วันนี้ กสทช. มีอ�านาจ เราจะ
ร่วมมือกับ กสทช. ให้การก�ากับดูแลกันเองเข้มแข็งขึ้นได้ไหม 
แต่ถ้าให้ผมฟันธงว่า วันนี้จ�าเป็นไหม ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของคนท�าสื่อ และความพร้อมของสังคม แต่วันนี้จะพยายาม 
เรียกร้องให้กฎหมายนี้กลับมาใน 60 วัน ท�าไม่ได้ครับ แต่เรา
จะท�าอย่างไรให้การก�ากับดแูลมปีระสทิธภิาพ” นายวสนัต์ ระบุ

 ทางด้าน นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ฉายภาพ
ย้อนกลับไปที่การต่อสู้เรื่องปฏิรูปสื่อเมื่อ ปี 2540 ในขณะนั้นตน
ท�าหน้าที่อยู่ในองค์กรวิชาชีพสื่อฯ จึงพบว่าตลอดเวลา 20 ปีกว่า 
ที่ผ่านมา สื่อสามารถก�ากับดูแลกันเองได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องมี
กฎหมายก�ากับดูแล แต่ทั้งนี้ ก็ได้จัดท�ากฎหมายฉบับอื่น เช่น  
จดแจ้งการพิมพ์ กสทช. เป็นต้น
 “ผมว่าต้องถามสือ่มวลชนเองว่า อยากมไีหม ถ้ามองใน
แง่ส่งเสริมผมว่าจ�าเป็น ถ้ามองเร่ืองท่ีประชาชนคาดหวัง เขา
ก็ต้องมีที่พึ่ง อย่างทนายความก็มีสภาทนายความ พยาบาลก็
มี แพทย์ก็มี แต่ถามว่าทุกวันนี้ทนายความนอกแถวมีมั้ย มี จึง
ต้องถามว่าเราต้องการไหม” นายสมชาย กล่าว
 ขณะที่ รองศาสตราจารย์ สาวตรี สุขศร ีคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวว่า สือ่มวลชน กบัสภาทนายความ 

หรือแพทยสภา สภาวิศวกร เปรียบเทียบกับไม่ได้ อาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด เพราะการประกอบอาชีพ และความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นจากวิชาชีพนั้น ๆ มีความแตกต่าง เพราะวิชาชีพเหล่านั้น 
ถ้าไม่มีความรู้เรื่องนั้นจริง ๆ มีปัญหาที่เป็นรูปธรรมชัดเจน จึง
จ�าเป็นต้องมีองค์กรก�ากับดูแลว่าคนมีความรู ้ความสามารถ 
เพยีงพอหรอืไม่ทีจ่ะท�างานเหล่านัน้  แต่ส�าหรบัสือ่มวลชนหลาย ๆ   
ท่ียอมรับว่า เรามีส่ือพลเมือง ส่ือภาคประชาชน ลักษณะการ 
 

ท�างานเปิดกว้างกว่า ถ้าท่านมีความรู้ท่านมีจริยธรรมก็เชื่อมั่นได้  
ในต่างประเทศ สื่อพลเมืองก็เป็นฐานันดรที่ 5
 ส่วนประเดน็ว่ากฎหมายสือ่จ�าเป็นหรอืไม่ รศ.สาวตร ีแสดง
ความเห็นว่า ในฐานะคนรับสื่ออาจจะจ�าเป็น เพราะประเทศไทย
มีสื่อหลายกลุ่ม แต่ค�าถามคือ จะน�ากลไกมาก�ากับอย่างไร ในมุม
อดุมคตทิีส่ดุ คอืการก�ากบัดแูลกนัเอง ถ้าประเทศทีป่ระชาธปิไตย
เข้มแข็ง กลไกมีสภาพบังคับ มีการตรวจสอบคานอ�านาจกัน ก็จะ
ส�าเร็จ ดังเช่นตัวอย่างในต่างประเทศ ที่สามารถท�าได้ก็ประสบ
ความส�าเร็จ เช่น สวีเดน สแกนดิเนเวีย แต่ส�าหรับประเทศที่
ประชาธิปไตยยังกระท่อนกระแท่น การก�ากับดูแลยังไม่ได้ผล ก็ม ี
ข้ันตอนของกลไกก�ากับดูแลร่วมกัน ซ่ึงจะเป็นโจทย์ต่อไปว่า จะ
สามารถร่วมมือกันได้ระดับไหน จะเป็นการ่วมมือหรือเป็นการตั้ง
องค์กรมาคุมอีกที..
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